

ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมการสื่อสารคดี
ข่าวสด

ฉบับประจำวันที่ **- 2 พ.ค. 2557** หน้า **14**

อีก 300 คนตั้ง ฟ้องขวางเลือกตั้ง

**ส่งอัยการ-ฟัน 58 กบบฏ
แดงนับหมื่นพริบลพบุรี
ยกทัพใหญ่เข้ากรุงฯ พก.
เจ้เง่นอนกุก-ยีนคดี 12**

จ่ออีก 300 คน ศอ.ร.ส.ยื่นอัยการ
ฟ้องคดีขวางเลือกตั้ง อ่านต่อหน้า 14

● 300 คดี □ ต่อจากหน้า 1

'ธาริต' ยื่นอัยการฟ้องคดีกบฏแล้ว 58 แกนนำกบฏ.คดีกบฏ 'ถวิล เปลี่ยนศรี' ก็ไม่รอดศาลอุทธรณ์พิพากษาขึ้น จำคุก 5 ปี 2 ปีไม่รอลงอาญา คดีผิดม.112 ส่งฝากขังทันที แดงนับหมื่นร่วมชุมนุมลพบุรี พร้อมระดมเข้ากรุง ปักหลักถนนอักษะ 5 พ.ค. พร้อมนัดใหญ่ทุกวันที่กบฏ.นัด ผบ.ตร.สั่งคุมเข้มหัวนมมือปะทะกัน ส่งชุดสืบสวนหาข่าวเชิงลึก 'เหลิม' ไม่สัปดาห์กม็อบกลับถนนราชดำเนิน ชี้ศาลแพ่งกุมครอง

■ ส่งอัยการฟ้องคดีกบฏ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 1 พ.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) น.ส.สิริมา สุวานิน คณะทำงานศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) แถลงว่า ศอ.รส. ับรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับ แกนนำ กบฏ.ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏว่าในเวลา 14.00 น. จะนำสำนวนการสอบสวน พร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาชุดแรก 58 คน มอบให้พนักงานอัยการพิจารณา โดยขอหาฐานความผิดที่เห็นควรสั่งฟ้อง คือร่วมกันเป็นกบฏ กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ชูเชื้อว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยมีอาชญากรรมเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการ และเข้าพนักงานสั่งให้เลิกไปแต่ไม่เลิก ยุยงให้ร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงาน งดจ้าง เพื่อบังคับรัฐบาล และร่วมกันบุกกรู ร่วมกันขัดขวางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของ กกต.

■ เปิดชื่อสมาชิกกบฏ.เพียง

น.ส.สิริมา กล่าวว่า ผู้ต้องหาชุดแรก 58 คน ได้แก่ 1.นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 2.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 3.นายชุมพล จุลใส 4.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 5.นายอิสสระ สมชัย 6.นายวิทยา แก้วภราดัย 7.นายถาวร เสนเนียม 8.นายฉัตรสุพล ทิปสุวรรณ 9.นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ 10.น.ส.อัญชลี ไพรีรัก 11.นายนิติธร ล้ำเหลือ 12.นายอุทัย ยอดมณี 13.ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์ 14.พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ 15.นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ 16.นายยศศักดิ์ โกศัยกานนท์ 17.นายสุภวัฒน์ สุปิยะพาณิชย์ 18.นายสมบุญ ทองบุราณ 19.น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี

20.นายสาธิต ปิตุเตชะ 21.นายสกลสิทธิ์ ทิพย์กุล 22.นายทศพล เฟื่องส้ม 23.นายสมบัติ ช่างขวัญวงศ์ 24.นายแก้วสรร อดิโพธิ์ 25.นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 26.นายเสรี วงษ์มณฑา 27.นายกิตติศักดิ์ ปรัตติ 28.นายถนอม อ่อนเกตุพล 29.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 30.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 31.พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ 32.นายสุริยะ ไสกตะขิดลา 33.นายพิภพ ชงไชย 34.นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 35.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 36.นายพิจารณ์ สุขภารังษี 37.นายรัชต์ยุตม์ ศิริโยธินภักดี หรือนายอมรรัตต์ นานนท์ 38.นายพิชิต ไชยมงคล 39.นายสมศักดิ์ โกศัยสุข

■ 'ถวิล เปลี่ยนศรี' โดนด้วย

40.พุทธอิสระ หรือนายสุวิทย์ ทองประเสริฐ 41.นายสาวิทย์ แก้วหวาน 42.นายสาธิต เซกัล 43.นายกิตติชัย ไสสะอาด 44.นายคมสันต์ ทองศิริ 45.นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม 46.นายพิเชษฐ์ พัฒนโชติ 47.นายมันเม่น กะการดี 48.นายประกอบกิจ อินทร์ทอง 49.นายนิสเซอร์ ยีหมะ 50.นายพาน

สุวรรณ ฌ แก้ว 51.นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด 52.นายสำราญ รอดเพชร 53.นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ 54.น.ส.รังสิมา รอดศรี 55.นางทยา ทิปสุวรรณ 56.พล.อ.ท.วัชร ฤทธาคณี 57.พล.ร.อ.ชัย สุวรรณภาพ และ 58.นายถวิล เปลี่ยนศรี ทั้งนี้ เฉพาะผู้ต้องหา 6 คนที่ได้เข้ามอบตัวแล้ว คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติม จึงจะได้ส่งตัวต่อพนักงานอัยการในสัปดาห์หน้า ได้แก่ นายสาธิต นายสกลสิทธิ์ นายทศพล นายบุญยอด นายองอาจ และนางนาถยา

■ เตรียมส่งฟ้องเพิ่มอีก 300 คน

น.ส.สิริมา กล่าวว่า ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาชุดที่ 2 ซึ่งนอกเหนือจากผู้ต้องหาทั้ง 58 คนดังกล่าว แม้จะไม่ใช่แกนนำหลักของกบฏ.แต่ก็มีพยานหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วย โดยเฉพาะขอหาฐานความผิดร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้ง ซึ่งมีจำนวนผู้ต้องหาอีกประมาณ 300 คน โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในเดือนพ.ค.นี้ ทั้งนี้ศอ.รส. ขออย่าว่าการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปกติ ไปร้องไปตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย ไม่ได้ถั่นแก่งแต่อย่างใด และเป็นที่ยึดเหนี่ยวว่า แม้การเข้าร่วมการชุมนุมจะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่หากมีการกระทำความผิดต่อกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าร่วมชุมนุมแล้ว ก็จะต้องถูกดำเนินคดีทุกคนโดยไม่มีการละเว้น ดังนั้นประชาชนจึงควรใช้วิจารณญาณหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมชุมนุมดังกล่าว

■ เหลิมเย้ยเทือกพูดเรื่องเก่า

ร.ต.อ.เหลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายสุเทพประกาศจะเคลื่อนไหวใหญ่ในวันที่ 5 พ.ค. และ 14-15 พ.ค.นี้ ว่า ตนฟังอย่างตั้งใจไม่มีอะไรใหม่ นำเรื่องเก่าๆ มาสรุปคนเรียนกฎหมายจะรู้ว่าไร้สาระไม่มีประเด็น นายสุเทพบอกว่าวันที่ 4 พ.ค. จะเชิญคนมาถวายพระพร วันจักรมงคล ในวันที่ 5 พ.ค. ที่วัดพระแก้ว จากนั้นในวันที่ 13 พ.ค. จะระดมคนมาทำความสะอาดประเทศ วันที่ 14 พ.ค. และจะเผด็จศึกในวันที่ 15 พ.ค. ซึ่งการสรุปของนายสุเทพ กำลังสร้างศัตรูทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยในประเทศนายสุเทพเป็นศัตรูระบอบประชาธิปไตย ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดจะเสนอร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งต่อรัฐบาลในวันที่ 6 พ.ค. และรัฐบาลก็มีแนวคิดแนวทางเหมือนกับ กกต.จะจัดการเลือกตั้งในวันที่ 20 ก.ค.2557 แสดงว่าทุกโหมครวมสู่ระบอบประชาธิปไตยด้วยการเลือกตั้ง โดยกลุ่มประเทศอาเซียนก็รอฟังอยู่

"ผมไม่เห็นหน้าและไม่เห็นความสำเร็จต่อสิ่งที่นายสุเทพจะทำ ขอให้เลิกเถาะ ผมขอเตือนด้วยความหวังดี และห่วงใย ไม่ได้ขู่ เพราะผมกับนายสุเทพ โดยส่วนตัวไม่มีอะไรกัน การที่มาประกาศตัวกลางแจ้งต่อต้านระบอบประชาธิปไตย สุดท้ายภัยจะถึงตัว โดยที่นายสุเทพไม่รู้ตัว และเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยดูแลไม่ได้" ร.ต.อ.เหลิมกล่าว

■ หวังกองทัพสนับสนุนเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวถามว่า คิดว่าการเลือกตั้งในวันที่ 20 ก.ค. ที่กำหนดไว้จะสามารถดำเนินการได้สำเร็จหรือไม่ ร.ต.อ.เหลิมกล่าวว่า หากกองทัพให้การสนับสนุน การเลือกตั้งจะสำเร็จด้วยดี เพราะขณะนี้คนที่ขัดขวางการเลือกตั้ง ทางดีเอสไอดำเนินคดีหมดแล้วจะส่งอัยการประมาณวันที่ 10 พ.ค. นี้ บางคนโดนข้อหา กบฏ จะไม่มีการลดราวาคอก นายสุเทพไม่มีอิทธิพลเหนือการทำคดีความ แม้แต่ตนเองก็ไม่มี ผิดก็ผิด ถูกก็ถูก ส่วนกรณีที่นายกรฐมนตรีแนะนำให้ฝ่ายความมั่นคงนำข้อผิดพลาดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนในการดูแลการเลือกตั้ง ตนเห็นว่าเป็นการแนะนำที่ถูกต้อง

ต้องเอาบทเรียนมาเป็นตัวอย่างและแก้ไขข้อบกพร่อง เชื่อว่าจะทำได้ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย คนในฐานะ ผอ.ศอ.รส.ห่วงการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ หากไม่สำเร็จจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นของศาลรัฐธรรมนูญจะมานิยามแบบครั้งที่แล้วอีก แต่หากรัฐบาลใช้ขั้นตอนอย่างเป็นทางการ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลการเลือกตั้ง จะทำให้คนมีอำนาจหน้าที่เต็มรูปแบบ จะสรุปข้อบกพร่องที่ผ่านมาและเตรียมวางแผนการดูแลอย่างเต็มที่

■ **ไม่ขวางมือบมาราชดำเนิน**

เมื่อถามว่าวิเคราะห์การเคลื่อนไหวใหญ่ของนายสุเทพครั้งนี้อย่างไร ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า จะเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามหากประชาชนไม่เอาด้วยก็จบ ซึ่งเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วย ถ้าประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้ง ใครจะมาชุมนุมคงไม่มีส่วนพรรคประชาธิปัตย์จะลงเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่ คนไม่สามารถทายได้ แต่เป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งนี้ต้องขอบเขตกตก.ที่เห็นพรรคการเมืองมีศักดิ์ศรีเท่ากัน ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงก็เป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ แต่พรรคการเมืองอีกหลายสิบพรรคคงก็จบ ระบอบประชาธิปไตยหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียง อย่างไรก็ตามขอหาข้อมูลอีก 7 วันอย่างรอบด้าน ก่อนที่จะประเมินการเคลื่อนไหวของนายสุเทพ และหาก กปปส.จะถอนจากสวนลุมพินีมาชุมนุมที่ถนนราชดำเนิน จะไม่ขัดขวาง ศาลห้ามไว้ หาก กปปส.ทำให้ประชาชนเดือดร้อนก็จะเสียคะแนนเสียง ถ้าทำผิดกฎหมายตำรวจก็สะสมแต้ม หากเลิกชุมนุมก็ดำเนินคดีรายบุคคล

■ **ปึงขอบคุณเทือกไล่เสนียด**

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ ในฐานะประธานที่ปรึกษาศอ.รส. กล่าวว่า สิ่งที่นายสุเทพทำตนยังหวังว่าจะไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย อยากให้ชุมนุมประท้วงโดยยึดมั่นรัฐธรรมนูญสงบ สันติ ปราศจากอาวุธ และขอขอบุคคลนายสุเทพ ที่จะทำพิธีไล่เสนียดชัยโรอากนอกประเทศ หวังว่าจะประสบความสำเร็จในการไล่เสนียดชัยโรที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายมา 6 เดือน ของอนุโมทนาด้วย

■ **ตั้งกก.ดูแลการเลือกตั้ง**

นายสุรพงษ์กล่าวว่า ศอ.รส.จะหารือตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดูแลการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ก.ค.นี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะดูว่าต้องเตรียมการอย่างไรบ้างกรณีการขัดขวางการเลือกตั้ง เพื่อที่จะจับกุมได้ทันที จะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วค่อยมาจับกุมเหมือนกรณีกบฏเลือกตั้ง ตำรวจก็สามารถจับกุมได้ สำหรับพื้นที่ในกทม. ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไร แต่ใน 28 เขตเลือกตั้งทางภาคใต้น่าเป็นห่วง จึงต้องวางแผนให้รัดกุม เพราะอยู่นอกเขตพ.ร.บ.ความมั่นคงฯ จึงเสนอตั้งคณะทำงานให้กอ.รมน.วางโครง สร้างป้องกัน

■ **เย้ยเทือกประกาศสุดท้าย 11 ครั้ง**

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นายสุเทพนัดชุมนุมใหญ่วันที่ 5 พ.ค. โดยประกาศที่จะเผด็จศึกรัฐบาลเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อติดตามแล้วพบว่านายสุเทพประกาศมาแล้ว 11 ครั้ง ถือเป็นการแสดงจุดยืนที่จะล้มอำนาจของประชาชน เป็นการประกาศแบบดูเก๋อำนาจและเตรียมจะยึดอำนาจ การมาประกาศว่าวันที่ 14 พ.ค. จะตั้งรัฐบาล ตั้งสภาประชาชน เป็นองค์กรรัฐวิบัติ เท่ากับนายสุเทพกำลังจะเป็นกบฏ การอ้างว่าดำเนินการ โดยความต้องการของประชาชนถือเป็นความต้องการของประชาชนบางส่วน ประชาชนส่วนใหญ่คงไม่ยอมให้นายสุเทพดำเนินการเช่นนั้น

■ **ดีเอสไอยื่นฟ้องแล้ว 51 ราย**

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.รัชดาภิเษก นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ และคณะ นำสำนวนการสอบสวน รวม 217 เพิ่ม ประกอบด้วยเอกสารพยานหลักฐาน 57,514 แผ่น และความเห็นสมควรสั่งฟ้อง นายสุเทพ กับพวกซึ่งเป็นแกนนำกปปส. รวม 51 ราย ในฐานะความผิดรวม 8 ข้อหา ประกอบด้วย 1.ร่วมกันเป็นกบฏ 2.กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หรือวิธีอื่นใดที่ไม่ใช่การก

กระทำในความมุ่งหมายตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือความไม่สงบในราชอาณาจักรฯ 3.มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยมีอาวุธ โดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการ 4.เจ้าพนักงานสั่งให้เลิกการกระทำนั้นแต่ไม่เลิก 5.ยุยงให้ร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงานดจ้างเพื่อบังคับรัฐบาล 6.ร่วมกันบุกรุก 7.ร่วมกันขัดขวางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง 8.ร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของ กกต.ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113, 114, 116, 117, 215, 216, 365 และ พ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว. พ.ศ. 2551

ส่วนแกนนำ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในความผิดเดียวกันอีก 7 คน ประกอบด้วย นายทศพล นายบุญยอด นายสาธิต นายชาญวิทย์ นายองอาจ นายพิชิต และนางนาลยา พนักงานสอบสวนดีเอสไอแยกสำนวน ซึ่งมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องไว้แล้ว เพื่อส่งมอบให้อัยการพิจารณาสั่งคดีภายในสัปดาห์หน้าต่อไป

■ **ตั้งกก.ดูสำนวนก่อนส่งฟ้อง**

นายันทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการคดีพิเศษ กล่าวว่า หลังรับสำนวนของดีเอสไอแล้ว จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาคดีดังกล่าว โดยมีนายกาญจนาพงศ์ โชติสิน รองอธิบดีอัยการคดีพิเศษเป็นหัวหน้าคณะทำงาน และอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษอีกรวม 6-7 คน ซึ่งจะเริ่มตรวจสำนวนหลักฐานตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. เพื่อจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับข้อหา สรุปพฤติการณ์พยานหลักฐาน จัดทำแผนผังหรือโรคแมปผู้ต้องหาแต่ละคนว่ามีพฤติการณ์และ

ความคิดอย่างไรบ้างเพื่อง่ายต่อการพิจารณา โดยจะเชิญพนักงานสอบสวนของดีเอสไอมาพร้อมให้ข้อมูลด้วย

การพิจารณาสำนวนอัยการอาจมีความเห็นสั่งคดีเป็นกลุ่มความคิด ไม่ได้สั่งรวมทั้งเดียวทั้ง 58 คน แต่ระหว่างพิจารณาหากทนายมาขอเลื่อนนัดสั่งคดีและร้องขอความเห็นธรรมก็เป็นสิทธิ์สามารถทำได้ สุดท้ายถ้าอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาแล้ว แต่เนื่องจากขณะนี้ผู้ต้องหาส่วนใหญ่ยังชุมนุมเคลื่อนไหวไม่สามารถนำตัวมาส่งฟ้องศาลได้ ทางอัยการจะต้องมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอไปติดตามตัวมา ซึ่งในการดำเนินการอาจต้องยื่นคำร้องขอศาลอนุมัติหมายจับ

■ **ตร.คุมเข้ม 2 มือชุมนุม 5 พค.**

ที่ตร. พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกตร. กล่าวว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. สั่งการทุกหน่วยจัดเตรียมกำลังเพื่อสนับสนุนการทำงานของศอ.รส. อย่างเต็มที่ ขณะที่ ผบ.กองกำลังยังคงเป็น พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รองผบ.ตร. เช่นเดิม นอกจากนี้ฝ่ายข่าวรายงานว่าสัปดาห์หน้าจะมีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่ม กปปส. และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. ที่จะนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่ 5 พ.ค. ซึ่งเป็นวันเดียวกัน ขณะที่กลุ่มกปปส.นัดเลื่อนขบวนใหญ่ในวันที่ 14 พ.ค. ด้วย ผบ.ตร.จึงกำชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องสืบสวนหาข่าว และมีการจัดเตรียมกำลังให้พร้อมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของศอ.รส. สำหรับแนวทางการปฏิบัติผ.ตร.เน้นย้ำว่าให้ลดการเผชิญหน้ามวลชนทั้ง 2 กลุ่ม ลดความรุนแรง ลดความสูญเสีย รวมทั้งเน้นความชอบธรรมในการปฏิบัติให้มากที่สุด ส่วนกรณีมีกระแสข่าวว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 20 ก.ค. นั้นสั่งให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจของกตก. โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยมีปัญหาทั้งการรับสมัครและการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้เตรียมแก้ปัญหาล่วงหน้า

■ **แจ้งข้อหากปปส.ขวางเลือกตั้ง**

ที่ จ.สงขลา พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ก.ภ.สงขลา พ.ต.ท.สราวุธ เขียงเต็ม รอง ผกก.สส. รับมอบตัว 4 แกนนำ กปปส.สงขลา มีนายสุธี สังข์ทอง อายุ 45 ปี นายประจวบ ทองกลืน อายุ 49 ปี นายประเสริฐ เรืองแก้ว อายุ 50 ปี และนายเหตุ เหมริมอะ อายุ 48 ปี ที่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาขัดขวางการเลือกตั้ง โดยมีนายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ มาคอยให้กำลังใจ และดูแลด้านคดี และในขณะที่เดียวกันก็มี

มวลชน กบปส.สงขลา 300 คน นำดอกไม้
มอบให้กำลังใจ

■ **เทีอกร่วมงานวันแรงงาน**

สำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มกบปส.
เมื่อเวลา 10.00 น. นายสุเทพ พร้อมแกนนำ
นำมวลชนเคลื่อนขบวนโดยรถยนต์จากเวที
สวนลุมพินี เพื่อร่วมกิจกรรมกับคณะ
กรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)
และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(สรส.) เนื่องในวันแรงงานสากล บริเวณหน้า
รัฐสภา พร้อมเชิญชนมวลชนเข้าร่วมการ
ชุมนุมใหญ่ โดยใช้เส้นทางถนนพระราม 4
ขึ้นทางด่วนพระราม 4 (บ่อนไก่) ลงด้าน
ขมราช เข้าถนนสวรรคโลก และถนน
ศรีอยุธยา ก่อนเลี้ยวเข้าถนนราชดำเนินนอก
ผ่านลานพระบรมรูปทรงม้า และเดินต่อมา
ยังเวทีที่ตั้งอยู่หน้าอาคารรัฐสภา โดยมีนาย
สมศักดิ์ โกศัยสุข ที่ปรึกษา สรส. นายคมสัน
ทองศิริ เลขาธิการ สรส. นายสาวิทย์ แก้ว
หวาน ที่ปรึกษา สรส. มาต้อนรับ ก่อนร่วม
เดินไปยังเวทีปราศรัยหน้าอาคารรัฐสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศเป็นไป
อย่างคึกคัก มีพนักงานหน่วยงานต่างๆ มาร่วม
กิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทุกคนคาดผ้าสีส้ม
แสดงสัญลักษณ์ของสหภาพรัฐวิสาหกิจ รวมถึง
ติดผ้าริมนรั้วรัฐสภา เรียกร้องให้รัฐบาล
แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์มากขึ้น ท่ามกลางการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยมีการปิดถนน
อยู่ท้องใน ตั้งแต่แยกลานพระบรมรูปทรงม้า
จนถึงหัวมุมถนนอยู่ท้องใน

■ **เทีอกยันไม่ประนีประนอม**

เวลา 20.30 น. นายสุเทพปราศรัยว่า การ
ต่อสู้ขั้นสุดท้ายเราจะต่อสู้เพื่อชาติให้สำเร็จ
ขอเชิญชวนทุกท่านไปพร้อมกันที่บริเวณท้อง
สนามหลวง วัดพระแก้วมรกต เริ่มเวลา 17.00
น. ขอให้ทุกคนสวมเสื้อสีเหลือง ส่วนพี่น้อง
ที่อยู่ในสวนลุมพินีเราจะออกจากที่นี่ประมาณ
14.30 น. สำหรับวันที่ 14 พ.ค.จะเริ่มการต่อสู้
ในเวลา 10.00 น. เราให้ออกสาเขาแล้ว แต่
เขาไม่ยอมออกไป ก็ไม่ต้องมาชวนให้เรา
ประนีประนอม และจะไม่คุยอะไรกันแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 2 พ.ค. นายสุ
เทพจะนำมวลชนเดินรณรงค์เชิญชวน
ประชาชนออกมาร่วมขับไล่รัฐบาล โดยจะ
เคลื่อนขบวนจากถนนสามเสน บริเวณบริษัท
บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ผ่านร.พ.วชิระ
พยาบาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล แขวงกษัตริ
จนถึงแยกบางลำพู จากนั้นเข้าแยกสะพานวัน
ชาติ คาดว่าสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
รวมระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

■ **แดงเหนือจัดแรลลี่ก่อนเข้ากรุง**

ที่ จ.เชียงใหม่ คนเสื้อแดงเชียงใหม่ ร่วมกัน
เตรียมการจัดแรลลี่คนเสื้อแดงทางภาคเหนือ
ของเชียงใหม่ ลำพูน โดยจุดสิ้นสุดอยู่ที่
จ.เชียงใหม่ ก่อนจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ พร้อม
กัน โดยกระจายข่าวตามสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุชุมชน
คนเสื้อแดง และการแจ้งกับสมาชิกแต่ละที่ของ
คนเสื้อแดง โดยจะใส่เสื้อผ้าสีดำ และใช้ธงดำ
เป็นสัญลักษณ์ เพื่อแสดงว่าไม่รับอำนาจเถื่อน

นายวรวุฒิ รุจิภานันท์ หรือดีเจ.แดงสอง
แถว กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 กล่าวว่า ทางกลุ่มคน
เสื้อแดงทุกกลุ่ม จะจัดแรลลี่ในวันที่ 4 พ.ค. เริ่ม
ต้นที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ ไปสิ้นสุดที่
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ส่วนคนเสื้อแดงลำพูน
จะเดินทางมาเจอกันที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
เช่นกัน จากนั้นในช่วงเย็น กลุ่มคนเสื้อแดง
แต่ละจังหวัดก็จะทยอยกันไปขึ้นรถที่เตรียมไว้
เพื่อเข้ากรุงเทพฯ ร่วมชุมนุมครั้งใหญ่ต่อไป

■ **แดงหมื่นชุมนุมลพบุรี**

ที่ จ.ลพบุรี กลุ่มคนเสื้อแดง จ.ลพบุรี และ
จังหวัดใกล้เคียงกว่า 1 หมื่นคน ร่วมชุมนุม
กันที่สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลวิทยา ต.ทะเล
ชุบศร อ.เมือง โดยมีนายจตุพร พรหมพันธุ์
ประธาน นปช. นางธิดา ไตจิราการ ที่ปรึกษา
นปช. นายฉัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาฯ นปช. ร่วม
ปราศรัย เตรียมความพร้อมสำหรับการยกทัพ
เข้ากรุง เพื่อชุมนุมที่ถนนอักษะ พุทธมณฑล
ในวันที่ 5 พ.ค. นี้

■ **นัดระดมชนวันเดียวกับกบปส.**

เวลา 19.30 น. นางธิดา ปราศรัยว่า วันที่
5 พ.ค.นี้ ขออย่าให้คนเสื้อแดงนั่งนอนใจ ขอ
ให้เดินทางไปรวมตัวกันที่ถนนอักษะกันให้
มากกว่า 3 ล้านคน เพื่อที่จะได้ให้มือกบปส.

เห็นว่า จะเผด็จศึกพรรคเพื่อไทย ได้หรือไม่

นายจตุพรกล่าวว่า นายสุเทพและพุทธ
อิสระติดต่อขอพูดคุยด้วย ขอบอกเลยว่าไม่
จำเป็นต้องมาพูดคุยอะไรทั้งนั้น ขอให้ นายสุ
เทพเลิกชุมนุมและให้พุทธอิสระกลับวัด เรื่อง
ต่างๆ ก็จะยุติไปเอง อ้างว่าจะได้รัฐบาลวันนั้น
วันนี้ ซึ่งก็เลยมานานแล้ว ไม่เห็นเผด็จศึกได้
สักที ไม่อวยชาวบ้านเขาบ้างหรือ

นายจตุพรกล่าวอีกว่า วันที่ 5, 13, 17
พ.ค.ที่นายสุเทพบอกว่า จะเป็นวันเผด็จศึก ซึ่ง
ในจุดนี้ก็ขอบอกเหมือนกันว่า ตามวันที่กล่าว
มาแล้ว จะเป็นวัน “ปราบกบฏ” ของพวกเรา
ดังนั้น จึงขอพ่อแม่พี่น้อง เดินทางไปรวมตัว
กันที่ถนนอักษะกันให้จำนวนมาก เพื่อให้คน
ทั้งประเทศเห็นว่า พวกเราก็กไม่ยอมให้มียา
ก รัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนเช่นกัน

ครบทุกเรื่อง
ข่าวสด

ฉบับประจำวันที่ ๒ พ.ค. 2557 หน้า 10



ส่งอัยการ - นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ หอบสำนวนคดีส่งสำนักงานอัยการสูงสุด ส่งฟ้องนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขฯ กปปส. และพวกรวม 58 คน ในข้อหากบฏ โดยในจำนวนนี้มีนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขฯ สมช. รวมอยู่ด้วย เมื่อวันที่ 1 พ.ค.

ข่าวสด

ฉบับประจำวันที่ ๕-๒ พ.ค. ๒๕๕๗ หน้า ๑:๑๐:๑๑

'อภิสิทธิ์' ทุ่มแรงแฉก ไม่ลงสส. 'ป' ด้กคอกทันควัน

วอนอย่าสร้างเงื่อนไข
กท.เปิดปฏิทินเลือกตั้ง
สทศรีเนะร่งออกพรฎ.
ผวาเกิดเหตุแทรกซ้อน
วุฒิปฯ เล็งเลือกปธ. 9 พค.

'มาร์ค' ลั่นพร้อม
เว้นวรรค ไม่ลงเลือก
ตั้ง ถ้าหากทุกฝ่าย
ยอมรับข้อเสนอทาง
ออกประเทศ นัด
แถลง 3 พ.ค. 'ป' ด้กคอ
อย่าสร้าง □ อ่านต่อหน้า 10

● อภิลิทธิ □ ต่อจากหน้า 1

เงื่อนไข เพื่อไทยเขี่ยรับปิดจ๊อบ ทาทองออกให้ตัวเอง 'สมชัย' เปิดปฏิทินเลือกตั้ง รับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 25-30 พ.ค. ส.ส.เขต 30 พ.ค.-3 มิ.ย. 'สศค.' ห้วนเลือกตั้งสະคุด เนบะรัฐบาล เร่งออกพร.ฎ. โปรดเกล้าฯ เปิดประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญแล้ว 'สุรชัย' นัดเลือกประธานวุฒิสภา คนใหม่ 9 พ.ค. 'จงรัก' เริ่มมาแรง มติป.ป.ช. สั่งดำเนินคดีมรยาททนาย 'ปู'

'ปู'แจงสรุปเลือกตั้ง 20 ก.ค.

เวลา 12.20 น. วันที่ 1 พ.ค. ที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม ถ.แจ้งวัฒนะ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรหาหรือ ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกำหนดวันเลือกตั้ง 20 ก.ค. ทำให้เขาใจขึ้นหรือไม่ ว่า ต้องเรียกว่าเป็นความสบายใจของทุกคน ถ้าเริ่มพูดว่าอยากจะเห็นการเลือกตั้งและไม่ใช่การเลือกตั้งที่ไม่พึงเสียงประชาชน หรือเดินไปโดยไม่สนใจประชาชนก็ต้องพยายามทำทุกอย่างเนื่องจากว่าวันจากการมีรัฐบาลใหม่มา 6 เดือนแล้ว เพื่อให้ทุกอย่างกลับมาสู่ระบบ และการเลือกตั้งก็ต้องเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย

นายกฯ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 เม.ย. กกต. และที่ประชุมก็พยายามนำปัญหาเก่าๆ ตั้งแต่การเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. และพยายามจะทำให้การเลือกตั้งยืดหยุ่นขึ้น เราก็ก็นับสนุนว่าหาก กกต. จะปรับกฎระเบียบข้อแก้ไขต่างๆ เพื่อให้การเลือกตั้งมีความยืดหยุ่น เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับก็จะเป็นสิ่งที่ดีและจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย

ขอ 'มาร์ค' อย่าตั้งเงื่อนไข

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวกรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประกาศเว้นวรรคหากทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอของตนเอง ว่า ข้อเสนอนี้หวังว่านายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์อย่ามาสร้างเงื่อนไขกันเลย เชื่อว่าสังคมกำลังตั้งตารอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ส่วนตัวก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอในอีก 2 วันข้างหน้า ซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่มาตั้งเงื่อนไขหรือตั้งแง่ใส่กัน อะไรที่เป็นข้อเสนอและเป็นไปได้ สามารถปฏิบัติได้และภาพรวมคนส่วนใหญ่เห็นด้วยเชื่อว่าทุกคนพร้อมทำตาม และหวังว่าการตัดสินใจในอีก 2 วันข้างหน้า เราจะไม่ใช่เงื่อนไขซึ่งกันและกัน แต่พยายามจะหาจุดร่วมเหมือนที่นายอภิสิทธิ์เคยกล่าวไว้ตอนแรกว่า เราจะร่วมกันแสวงหาจุดร่วมและพยายามใช้จุดร่วมนี้เป็นจุดยึดเหนี่ยวและเดินไปด้วยกัน

เมื่อถามว่านายอภิสิทธิ์ควรจะคุยกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ (ลขาธิการ กปปส.และนายกฯ เพื่อยุติปัญหาหรือไม่) นายกฯ กล่าวว่า ยังคงเป็นคำตอบเดิมคือเราเปิดกว้าง แต่

บางอย่างก็มีเรื่องเวลาที่ต้องดำเนินการต่อไป แต่ขณะเดียวกันเราพร้อมรับฟังข้อเสนอหรือข้อเสนอแนะของนายอภิสิทธิ์อยู่แล้ว แต่ขอความเห็นใจว่าการทำงานต้องแยกส่วนกัน ต้องรอฟังข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์ในวันที่ 3 พ.ค. ทั้งนี้ ต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันเพราะไม่ใช่ตนคนเดียวก็ต้องให้คนไทยทุกคนร่วมกันตัดสินใจเพราะนี่คืออนาคตของเราทุกคน

คาดหวัง 'เทือก' ยอมรับ

เมื่อถามว่าการที่นายสุเทพประกาศว่าจะไม่เจรจาใดๆ จะเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้หรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า หวังว่าข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์จะเป็นข้อเสนอที่นายสุเทพพอที่จะรับได้บ้าง แต่ตอนนี้ตนก็ยังไม่ทราบว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นอย่างไร แต่หวังว่านายสุเทพจะเห็นแก่พี่น้องประชาชน เราต่างก็เป็นคนไทยเหมือนกันน่าจะถึงเวลาแล้วที่ต้องพูดคุยกัน เป็นอย่างนี้มา 5-6 เดือนแล้ว ก็ยังไม่มีอะไรที่ทำให้ประเทศดีขึ้น ถ้ามีอะไรที่เป็นจุดร่วมกัน ได้ก็ค่อยๆ เดินและค่อยๆ ปรับจุดร่วมเข้าหากัน ลดทิฐิและใช้หลักของความจริงใจในการพูดคุยกัน

'อภิสิทธิ์' แฉลง 4 หลักการ

เวลา 10.35 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ แฉลงถึงข้อเสนอทางออกประเทศ หลังเดินสายพบปะทุกฝ่ายว่า จากการพบปะทุกฝ่าย ล้วนแสดงความวิตกกังวลกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งมีการเคลื่อนไหวของ กลุ่ม กปปส.และนปช. และคดีความต่างๆ ทั้งหมดเป็นความเสี่ยงที่คนจำนวนมากคาดการณ์หรือกังวลว่าจะเกิดความรุนแรง และความสูญเสียซ้ำรอยเหตุการณ์รัฐประหารปี 2549 ดังนั้น สิ่งที่ตนจะเสนอเพื่อหยุดยั้งความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และไม่ต้องการเห็นการสูญเสียประชาธิปไตยที่เดินออกนอกรัฐธรรมนูญ รวมทั้งต้องการหลีกเลี่ยงการดึงเอาสถาบันต่างๆ ที่อยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองเข้ามาอยู่ในวงวนความขัดแย้งทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นศาลและสถาบันพระมหากษัตริย์

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ข้อเสนอของตนจึงอยู่บนพื้นฐานตอบโจทยประเทศไทย และมีหลักการสำคัญคือ 1.ประเทศจะเดินหน้าไปด้วยดี ต้องเข้าสู่การปฏิรูปที่ซอบรรณ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นไปตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และประชาชนมั่นใจว่าใครที่มีผลประโยชน์และจะต่อต้านขัดขวางปฏิรูป เช่นนี้การเมืองก็จะทำไม่ได้

ลั่น 'ไม่ลงลดต.-ไม่รับตำแหน่ง'

2.ต้องเริ่มต้นปฏิรูปทันที โดยต้องมีทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง ทั้งในเรื่องสภาและรัฐบาล 3.ต้องมีการเลือกตั้งในจุดที่มีความพร้อม ระยะเวลาที่เหมาะสมต้องเป็นไปอย่างเสรี สุจริต เทียงธรรม ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมให้เกิดการยอมรับการมีสภาและรัฐบาล และ 4.ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว ส่วนกลุ่ม คดี

ก็ต้องเดินหน้าต่อไปตามกฎหมายเท่านั้น ข้อเสนอทั้งหมดจะสำเร็จได้คือเมื่อทุกฝ่ายให้การยอมรับแต่อาจจะไม่ถูกใจทั้งหมด ใครที่ปฏิเสธต้องให้เหตุผลที่ดีต่อสังคมว่าทำไมไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว ยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้หวังประโยชน์ส่วนตน เพราะตนไม่ใช่คนกลาง ไม่ใช่เป็นกลาง

"ภายในวันที่ 3 พ.ค. ผมจะเสนอข้อเสนอที่เป็นทางออกประเทศให้ทุกฝ่ายรับทราบ และขอประกาศว่าหากทุกฝ่ายรับข้อเสนอของผมในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วหรือช้า ผมจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง และไม่รับตำแหน่งใดๆ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการเดินตามแผนข้อเสนอดังกล่าวผมจะไม่มีสถานะใดๆ ทั้งสิ้น" นายอภิสิทธิ์กล่าว และว่า ขอเป็นประชาชนคนหนึ่ง ที่สนับสนุนการปฏิรูปให้เกิดขึ้นตามแนวทาง

ของตน ขอขอบคุณที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจ ขอให้โอกาสประเทศ โดยจะทำข้อเสนอให้ทุกฝ่ายพิจารณาด้วยเหตุผล และขอให้ทุกฝ่ายสบายใจว่าแผนดังกล่าวตนจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ นอกจากประชาชนคนธรรมดา

ยังเป็นหัวหน้าพรรคปชป.

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประกาศเว้นวรรคของนายอภิสิทธิ์ ว่า เป็นการแสดงความตั้งใจที่มีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีหลักประกันในการปฏิรูปประเทศ จึงเอาตำแหน่งเป็นเดิมพัน ถ้าทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อเสนอก็จะไม่เอาตำแหน่งอะไร บ้านเมืองก็จะเรียบร้อยและมีการเดินหน้าปฏิรูปประเทศ

นายนิพิฏฐ์กล่าวว่า การที่นายอภิสิทธิ์ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยไม่รับตำแหน่งใดๆ ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งนี้ แต่เป็นตำแหน่งอื่น เช่น หากพรรคประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งนายอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นนายกฯ เพราะไม่ได้เป็นผู้แทนฯ หรือหากแพ้เลือกตั้งก็ไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภา จึงอยากให้ทุกฝ่ายพิจารณาข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์ เรื่องนี้ไม่ใช่การทิ้งไฟใบสุดท้ายแต่เป็นการเสียสละและถอยให้ประเทศเดินหน้าไปได้ ส่วนการที่รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินหน้าเลือกตั้งวันที่ 20 ก.ค.นั้น ตนก็ไม่รู้ว่าเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเรียบร้อยหรือไม่ ซึ่งรัฐบาลต้องรับผิดชอบเอง

ปชป.ยังกักลงเลือกตั้ง

นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า นายอภิสิทธิ์ไม่ได้ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรค ยังคงเป็นหัวหน้าพรรคอยู่เหมือนเดิม และหัวหน้าพรรคสามารถไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งได้อยู่แล้ว จึงไม่กระทบกับคนในพรรค ทุกคนในพรรคทราบดีว่าสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ทุกฝ่ายต้องเสียสละ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้โดยสงบ วันนี้ขอให้เตรียมรับการเลือกตั้ง

แล้วแต่ถ้าเกิดการปฏิวัติ หรือศาลตัดสินคดีความแล้วมีฝ่ายที่ไม่พอใจ จนเกิดการเผชิญหน้ากันและเกิดเหตุการณ์นองเลือด การเลือกตั้งจะเดินหน้าได้หรือไม่ ดังนั้น ต้องจับตาดูว่าฝ่ายไหนจะเสียสละบ้าง ถ้าไม่รับข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์ก็ต้องว่าเส้นทางสุดท้ายของประเทศจะจบอย่างไร

เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์จะลงเลือกตั้งหรือไม่ นายสาทิตย์กล่าวว่า ต้องดูมติพรรคอีกครั้ง ส่วนตัวเห็นว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้การเลือกตั้งก็ไม่ตอบโจทย์ประเทศ จึงอยากให้อารมณ์ของนายอภิสิทธิ์ก่อน และพรรคประชาธิปัตย์มีเวลาในการตัดสินใจถึงประมาณวันที่ 20 พ.ค.ว่าจะลงเลือกตั้งหรือไม่ เพราะอยู่ในช่วงที่พระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้

พรรคเล็กยื่นจับปฏิรูปก่อน

เวลา 13.00 น. ที่สำนักงานกกต. พรรคเพื่ออนาคต นำโดยนายพลเดช วรรณิการ์ หัวหน้าพรรค พร้อมนายสยามสิน วไลยรางค์กูร เลขานุการพรรค เข้ายื่นแถลงการณ์ต่อ กกต.ผ่านนายอำนาจ น้อยโสมณ ผอ.สำนักเลขานุการกกต. แสดงความไม่เห็นด้วยกับผลการหารือร่วมกันระหว่าง กกต.กับรัฐบาลที่มีการกำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 20 ก.ค.

นายพลเดชกล่าวว่า ก่อนหน้านี้นี้เมื่อวันที่ 22 เม.ย.พรรคเพื่ออนาคตยื่นหนังสือแสดงจุดยืนพรรคต่อประชาชน กกต.แล้วว่าการเลือกตั้งไม่ควรเกิดขึ้นก่อนมีการหารือปฏิรูปประเทศและการปฏิรูปการเลือกตั้ง แต่รัฐบาลกับ กกต.กลับตกลงกันเมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา ให้มีการเลือกตั้งวันที่ 20 ก.ค. ข้อสรุปดังกล่าวจะเป็นหัวเชื้อของไฟความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหม่ อุณหภูมิความขัดแย้งทางการเมืองมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จะมีการปะทะกันระหว่างมวลชนที่คัดค้านการเลือกตั้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลการเลือกตั้ง เกิดการเผชิญหน้าระหว่างมวลชนสองฝ่ายคือฝ่ายที่สนับสนุนการเลือกตั้ง และฝ่ายที่คัดค้านการเลือกตั้ง ที่ กกต.และรัฐบาลได้ข้อสรุปจากการหารือร่วมกันแล้วมากำหนดวันเลือกตั้งทันทีเท่ากับไม่รับฟังความเห็นต่างของฝ่ายอื่นๆ รวมทั้งข้อเสนอของหลายฝ่ายที่กำลังพยายามช่วยกันหาทางออกให้กับประเทศ

'สมชัย'เปิดปฏิทินเลือกตั้ง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง เผยถึงแนวทางจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไปที่จะมีขึ้นวันที่ 20 ก.ค. ว่า กกต.จะเปิดให้พรรคการเมืองลงสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ตั้งแต่วันที่ 25-30 พ.ค.นี้ เปิดรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขต ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย. หากเกิดปัญหาการขัดขวางยังสามารถขยายวันรับสมัครออกไปได้ โดยกำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งวัน

เลือกตั้งล่วงหน้าภายในประเทศ วันที่ 6 ก.ค. ลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.-11 ก.ค. และวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ค. เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป

สำหรับคนไทยในต่างประเทศและในประเทศที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ต้องแจ้งความจำนงหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้สิทธิ ก่อนวันที่ 19 มิ.ย. 2557 นี้ และบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง สามารถแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.-4 ก.ค.

ชี้ขงพร.เลือกตั้งอย่างช้า 8 พ.ค.

นายสมชัยกล่าวถึงการหารือกับรัฐบาลเพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง ว่า บรรยากาศการหารือเป็นไปได้ด้วยดี ฝ่ายรัฐบาลเสนอว่าหากจัดเลือกตั้งล่าช้าจะเกิดผลเสียอย่างไร รวมทั้งยังเสนอแนวทางที่สามารถจัดเลือกตั้งให้เรียบร้อย บางข้อเสนอทำได้แต่บางข้อเสนอก็ไม่สามารถทำได้ แต่ประเด็นสำคัญในที่ประชุมคือเงื่อนไข 5 ข้อที่ กกต.ต้องให้รัฐบาลเห็นชอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ กกต.สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้หากเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่เรียบร้อย หรือการยอมรับสภาพว่าแม้การเลือกตั้งสำเร็จแต่อาจเปิดประชุมสภาไม่ได้ใน 30 วัน รัฐบาลก็รับปากว่าจะดำเนินการตามให้ได้มากที่สุด แต่ทาง กกต.เองก็ขอให้ที่ประชุมทำบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงว่ารัฐบาลรับทราบข้อเสนอของ กกต.แล้ว ส่วนเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งของบ้านเมือง รัฐบาลก็ระบุว่าจะเร่งแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ได้มีการเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมเพียงแต่ขอให้ กกต.เดินทางจัดการเลือกตั้งไป

นายสมชัยกล่าวว่า หลังจากนั้น กกต.จะไปยกร่างพร.ฎ.แก้ไขเพิ่มเติมวันเลือกตั้งใหม่ โดยต้องทำงานร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะเข้าที่ประชุม กกต.ได้วันที่ 6 พ.ค.นี้ ก่อนส่งให้ครม. หรือหากมีการปรับแก้ถ้อยคำในพร.ฎ. ทางรัฐบาลก็ระบุว่าสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่ 7 หรือ 8 พ.ค. ก็ไม่มีปัญหา 'สดศรี'ให้เร่งออกพร.ฎ.

นางสดศรี สัตยธรรม อดีต กกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ กล่าวถึงการกำหนดการเลือกตั้งใหม่เป็นวันที่ 20 ก.ค. นี้ ว่า คงจะเป็นวันที่เร็วที่สุดเท่าที่กกต.เสนอมา ก็เพื่อจะเป็นหลักให้บ้านเมืองต่อไปว่าสังคมเราจะไม่เดินไปสู่สภาวะสุญญากาศทางการเมืองหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกฯ หรือครม.ทั้งคณะพ้นสถานะภาพ หรือนายกฯถูกขับลงจากป.ป.ช. แต่มองว่าการที่รัฐบาลระบุวันที่ 6 พ.ค.ถึงจะเสนอขอ ตร.พ.ร.ฎ.กำหนดวันเลือกตั้งอาจมีปัญหาได้ ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนคดีนายถวิล เปลี่ยนศรี วันที่ 6 พ.ค. ช่วงเช้า ก็อาจมีคำวินิจฉัยออกมาในช่วงบ่ายก็ได้ ถ้าชี้ให้

นายกฯ พ้นสถานะภาพ พ.ร.ฎ. ก็จะเป็นหลักให้สังคมจะได้บังคับใช้หรือไม่ ถ้าจะให้รองนายกฯ คนที่ 1 ซึ่งขึ้นมามีรักษาการนายกฯ จะขอตร.พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง แทน ก็เชื่อว่าจะต้องมีการนำข้อกฎหมายมาถกเถียงกันไม่รู้จบอีกแน่นอนว่ารองนายกฯ รักษาการนายกฯ นั้นมีอำนาจหรือไม่ จึงอยากเสนอว่า น่าจะรีบขอตร.พ.ร.ฎ.กำหนดวันเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด

นางสดศรีกล่าวว่า ช่วงระหว่างนี้จนถึงวันเลือกตั้งวันที่ 20 ก.ค. ยังอาจต้องระงับชั่วคราว เหตุการณ์เหมือนเมื่อปี 2549 ที่เริ่มจากศาลรัฐธรรมนูญชี้ให้การเลือกตั้งวันที่ 2 เม.ย. 2549

โมฆะ ก่อนที่รัฐบาลจะกำหนดเลือกตั้งใหม่ในช่วงเวลาที่ห่างไปจากเดิม 6 เดือน คือในช่วงเดือน ต.ค. 2549 แต่กลับมีการรัฐประหารเกิดขึ้นก่อนเมื่อ 19 ก.ย. 2549 การกำหนดให้วันที่ 20 ก.ค. เป็นวันเลือกตั้ง ยังเหลือเวลาอีก 2 เดือน ซึ่งระหว่างนี้ก็ไม่มีใครรู้เลยว่า เงื่อนไขของการรัฐประหารจะสุกงอมไปแล้วหรือไม่ **ดึงเงื่อนไขกกต. 5 ข้อ**

นางสดศรียังกล่าวถึง 5 ข้อเสนอของนายสมชัย ส่วนแต่อยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกกต.ทั้งสิ้น ไม่ได้เกี่ยวกับทางรัฐบาล โดยเฉพาะ ข้อที่ 5 ระบุว่ารัฐบาลต้องยอมรับสภาพที่การเลือกตั้งอาจจะหย่อนบัตรสำเร็จ แต่อาจไม่สามารถเปิดสภาได้ใน 30 วันนั้น กกต.ทำแบบนั้นไม่ได้ ถ้าจะทำจริงต้องไปแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 127 ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าต้องเปิดประชุมสภาครั้งแรกภายใน 30 วัน และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และที่มาส.ว. มาตรา 8 ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน หากยังมีข้อร้องเรียนพิจารณา ก็ให้ทำให้เสร็จภายใน 1 ปี

ศอ.รส.อีกกกต.ตั้งคณะทำงาน

ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) น.ส.สิริมา สุนาวัน คณะทำงานศูนย์อำนวยความสะดวกความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) แถลงว่า ศอ.รส.แสดงความยินดีและชื่นชมที่การประชุมระหว่าง กกต.กับคณะของน.ส.ยิ่งลักษณ์ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ประสบความสำเร็จในการกำหนดให้มีการเลือกตั้งวันที่ 20 ก.ค. นี้ ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญอันจะนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยของประเทศใน ช่วยให้ความขัดแย้งของกลุ่มมวลชนต่างๆ ยุติลง และมุ่งหวังใช้สิทธิในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ศอ.รส.จะได้เสนอ กกต.แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง กกต. กับ ศอ.รส.เพื่อเตรียมการให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และป้องกันการขัดขวางการเลือกตั้งด้วย โดย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน ในฐานะ ผอ.ศอ.รส. จะได้มีหนังสือเรียนแจ้งประธาน กกต. เพื่อเสนอการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันต่อไป

นายสมศักดิ์ ปรีศานันท์ ทูท ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกำหนดวันเลือกตั้ง 20 ก.ค. ว่า การที่กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันใดนั้นไม่สำคัญเท่ากับการที่สามารถเคลียร์ปัญหาอุปสรรคที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่สำเร็จได้ ถ้าจัดปัญหาเหล่านั้นไม่ได้การเลือกตั้งคงไม่เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอ 5 เงื่อนไขของกกต.ที่เสนอให้รัฐบาลนั้นยังน่าเป็นห่วงว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ เพราะปัญหาต่างๆ ก็อาจจะเกิดขึ้นอีกแล้ว กกต.จะสามารถรับรองเงินจะสามารถเปิดประชุมสภาได้ภายใน 30 วันได้หรือไม่ นั้นยังแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ อย่างไรก็ตามเราทุกคนต่างต้องการการเลือกตั้งแต่ต้องดูปัญหาด้วยว่าจะแก้ไขได้หรือไม่อย่างไร

พท.จับขปลงสมัคร

เวลา 10.00 น. ที่พรรคเพื่อไทย นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรค แดงกรณีกาหนดวันเลือกตั้ง 20 ก.ค. ว่า เป็นเรื่องดีแม้ว่ากำหนดเวลาที่พรรคเห็นว่าเหมาะสมควรจะเกิดขึ้นเร็วกว่านี้ แต่เมื่อรัฐบาลและ กกต.เห็นตรงกันถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ ทั้งนี้ หากเลือกตั้งวันที่ 20 ก.ค. อาจกระทบกับการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และกระทบกับการอนุมัติงบประมาณตามแผนงานบางส่วน

นายพร้อมพงศ์กล่าวว่า พรรคขอเรียกร้องให้ทุกพรรคและพรรคประชาธิปัตย์ ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง หากนายอภิสิทธิ์หวังดีกับบ้านเมืองก็ควรส่งคนลงเลือกตั้ง ส่วนการปฏิรูปการเมืองสามารถดำเนินการไปพร้อมกับการเลือกตั้งได้ โดยจะเสนอการปฏิรูปให้เสนอเป็นนโยบายของพรรค เชื่อว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเป็นรัฐบาลที่นำไปสู่การปฏิรูป ซึ่งจะ เป็นรูปแบบของการเลือกตั้งแล้วดำเนินการปฏิรูปหรือการลงนามสัตยาบันก่อนการเลือกตั้งว่าจะปฏิรูปก็ได้ ขอให้ นายอภิสิทธิ์ยอมรับกรอบเวลาที่รัฐบาลและ กกต.เห็นตรงกันที่จะเลือกตั้งวันที่ 20 ก.ค.

ติง'มาร์ค'ใช้ตัวเองต่อรอง

นายภูมิธรรม เวชชชัย เลขานุการพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีการกำหนดวันเลือกตั้ง 20 ก.ค. ว่า ถือเป็นเรื่องดีที่พอจะเห็นว่ามีการกำหนดวันที่จะได้หาข้อยุติเพื่อให้ความชัดเจนแก่สื่อมวลชน ทุกฝ่ายรู้ปัญหาของประเทศและไม่คิดจะอยู่ในวาระยาวนาน เมื่อได้รัฐบาลก็จะมาดำเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลแล้วคืนอำนาจให้ประชาชน

เมื่อถามว่ามองการเคลื่อนไหวของนายสุเทพ และนายอภิสิทธิ์อย่างไร โดยเฉพาะล่าสุดการออกมาประกาศที่จะไม่ลงเลือกตั้ง หากข้อเสนอทางออกประเทศได้รับการตอบสนอง นายภูมิธรรมกล่าวว่า นายอภิสิทธิ์จะลงเลือกตั้งหรือไม่ไม่ใช่ปัญหา จะเอนนายอภิสิทธิ์มาเป็นข้อต่อรองการเลือกตั้งไม่ได้ อยู่ที่ข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์ว่าจะจะเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือไม่ ถ้าสิ่งที่เสนอเป็นประโยชน์และเป็นทางออกของประเทศจริงนายอภิสิทธิ์จะลงเลือกตั้งหรือไม่ลงก็ไม่ใช่ปัญหา แต่วันนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดข้อเสนอ

นายภูมิธรรมกล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ นายอภิสิทธิ์จะหันหน้าเข้ามาพูดคุยกับพรรคต่างๆ ความจริงไม่จำเป็นต้องคุยเพราะพรรคต่างๆ มีจุดยืนชัดเจนทั้งการปฏิรูปและการลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาธิปไตยเดินทางไปตามทิศทางของมัน สิ่งที่นายอภิสิทธิ์ควรทำมากที่สุด คือไปคุยกับกปปส. เพราะกปปส.เป็นองค์กรที่มีความเห็นแตกต่างในเรื่องการลงเลือกตั้งและการปฏิรูป การปฏิรูปเป็นเรื่องที่ต้องทำตลอดไปอยู่แล้วในระบบประชาธิปไตย นายอภิสิทธิ์ต้องให้ความสำคัญกับเนื้อหาว่าทุกฝ่ายยอมรับกันได้หรือไม่ เมื่อถึงตรงนั้นทุกฝ่ายก็จะมาคุยกัน ไม่ต้องเอาตัวนายอภิสิทธิ์มาเป็นข้อต่อรองหรือมาเป็นเงื่อนไขเพราะตัวนายอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นปัญหากับการเลือกตั้งอยู่แล้ว

เมื่อถามว่ามองสถานการณ์ขณะนี้ว่าจะจบอย่างไร นายภูมิธรรมกล่าวว่า จบแบบไหนไม่มีใครรู้เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ สิ่งที่ชัดเจนคือคนส่วนใหญ่อยากให้สงบ ไม่อยากให้อึดเยื้อรุนแรง อยากให้ทุกฝ่ายเอาความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ไปคิดแล้วช่วยกันหาทางออก

เขี่ยรีปิดจ๊อบ-หาทางออก

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีนายอภิสิทธิ์พร้อมเว้นวรรคหากทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอทางออกประเทศว่า ที่สุดนายอภิสิทธิ์ก็เตะบอลเข้าประตูตัวเอง ซึ่งหาเหตุจะไม่ลงเลือกตั้งอยู่แล้ว ทั้งที่นายอภิสิทธิ์แทบจะไร้ราคาในสถานการณ์นี้ นายสุเทพหรือใครต่อใครที่เป็นคนในกลุ่มเดียวกันแท้ๆ ยังไม่มีใครฟังนายอภิสิทธิ์เลย สังคมยังแปลกใจทำไมนายอภิสิทธิ์รีปิดจ๊อบหาทางออกเร็วจัง ทั้งที่บุคคลที่นายอภิสิทธิ์ต้องไปพบให้ได้คือนายสุเทพ พรรคเพื่อไทยพร้อมพูดคุยทุกรายละเอียดแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ อยู่ภายใต้กระบวนการระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่เดินป่าแบบพระเอกโลก หน้ายังไม่ทันดำรีบสรุปเลยว่าจะไม่ลงเลือกตั้ง และอาจนำไปสู่ข้อเรียกร้องกดดันให้พรรคเพื่อไทยยอมถอยเหมือนกับที่นายอภิสิทธิ์ยอมถอย หวังเอากุ้งฝอยมาตกปลา กะพง สังคมเขารู้ทันกันหมดแล้ว

นายอนุสรณ์กล่าวกรณีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ตั้ง 5 เงื่อนไขให้รัฐบาลยอมรับ ก่อนตกลงเลือกตั้งวันที่ 20 ก.ค.นั้น นายสมชัยไม่เข้าใจบทบาทงานในหน้าที่ของตัวเอง หรือต้องการปิดความรับผิดชอบกันแน่ เพราะเงื่อนไขที่ว่ามาเป็นงานของนายสมชัย ขอให้ อีก 4 กกต.ช่วยกันอธิบายลักษณะงานให้นายสมชัยได้รับทราบ สิ่งใดฟังทำ สิ่งใดไม่ควรทำ ก่อนหน้านี้ก็ยื่นกระดาษข่าเดียวขี้อเวลาการเลือกตั้งให้ยาวนานที่สุด พอรัฐบาลรับเงื่อนไข

ก็กลับมาสร้างเงื่อนไขใหม่เพิ่มเติมไม่รู้จบ ใช้ไม่ได้ หากนายสมชัยไม่มีนัยการเลือกตั้ง ไม่อยากทำงานกับ กกต.ให้กลับไปช่วยงาน พล.อ.สายหยุด เกิดผล ประธานคณะรัฐมนตรีบุคคลจะเหมาะสมกว่า

ปลัดฯทท.สบายใจมีเลือกตั้ง

พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวกรณีนายอภิสิทธิ์เดินสายไปพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ เพื่อหาทางออกให้กับประเทศว่า ไม่ทราบเพราะไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ แต่สิ่งที่รู้สึกสบายใจคือ วันที่ 30 เม.ย. รัฐบาลได้หารือกับ กกต.และกำหนดการเลือกตั้ง 20 ก.ค. วันนี้ความสบายใจของประชาชนภาคเอกชนคงเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นท่ามกลางความมืด หลังจากวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการเลือกตั้งว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจนมาสู่การกำหนดวันเลือกตั้ง 20 ก.ค. คิดว่าเราให้ความสนุกกับวันที่ 20 ก.ค.เพื่อเป็นการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่ง การเลือกตั้งถือเป็นกระบวนการขั้นตอนหนึ่งสำหรับระบอบประชาธิปไตย

เมื่อถามว่าห่วงหรือไม่ว่าการเลือกตั้งจะมีปัญหาเหมือนวันที่ 2 ก.พ. พล.อ.นิพัทธ์กล่าวว่า จากการประชุมเป็นการพยายามจะให้ระบบทำงาน เพราะการยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้ง ขณะนี้ขบสภามานานพอสมควรแล้ว แต่ยังไม่มีการเลือกตั้ง การเลือกตั้งถือเป็นเป้าประสงค์ที่ประชาชนทุกคนคงจะมองเห็นว่าสังคมไทยจะต้องไปที่จุดนั้น ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็จะต้องช่วยกันคิดและแก้ไขปัญหาไป

ผบ.เหล่าทัพปิดพบมาร์ค

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. ให้สัมภาษณ์กรณี นายอภิสิทธิ์เข้าหารือกับ พล.อ.ชนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.สส. เพื่อหาทางออกให้กับประเทศเมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา ว่า ทางผบ.สส.ยังไม่ได้สื่อสารอะไรมายัง ผบ.เหล่าทัพ ในส่วนของกองทัพอากาศไม่ได้รับการติดต่อจากนายอภิสิทธิ์ และคิดว่า นายอภิสิทธิ์หารือกับ ผบ.สส.ก็เพียงพอแล้ว และทาง ผบ.เหล่าทัพจะปรึกษากับผบ.สส. ถ้า ผบ.สส.มีการเรียกเชิญ เมื่อถามว่ามองบทบาทของนายอภิสิทธิ์ที่เดินสายพูดคุยกับบุคคล

●อภิสิทธิ์ □ ต่อจากหน้า 10

ต่างๆ ขณะนี้อย่างไร พล.อ.อ.ประจินกล่าวว่าจะคิดว่าใครก็ตามที่พยายามทำให้เกิดความเรียบร้อยในบ้านเมืองก็เป็นเรื่องดี ถ้าทำแล้วผลออกมาดีก็น่าสนับสนุน

เมื่อถามต่อว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการเลือกตั้ง พล.อ.อ.ประจินกล่าวว่า วันที่ 30 เม.ย. รัฐบาลและ กกต.ประชุมและเห็นตรงกันโดยกำหนดวันที่ 20 ก.ค.เป็นวันเลือกตั้ง หากมีการออกพ.ร.ฎ.เลือกตั้งก็จะมีผลชัดเจนมากขึ้นว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปแน่นอน กองทัพโดยเฉพาะกองทัพอากาศเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเรื่องนี้ไว้

ยุบขป.ลงเลือกตั้ง

เมื่อถามว่าการเลือกตั้งวันที่ 20 ก.ค. จะเป็นทางออกให้ประเทศได้หรือไม่ พล.อ.อ.ประจินกล่าวว่า หากมีพ.ร.ฎ.เลือกตั้งออกมาและมีการเลือกตั้งสมบูรณ์ถือว่าเป็นทางออกทางหนึ่ง เมื่อถามว่าคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะลงเลือกตั้งหรือไม่ พล.อ.อ.ประจินกล่าวว่าการเป็นนักการเมืองเรื่องการเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญ ถ้าทุกคนเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งและทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก็น่าจะไปไปในแนวทางที่ดี

เมื่อถามถึงกรณีการเคลื่อนไหวของ พล.อ.สาธิต หุตุ เกิดผล อดีตผบ.สส. ในฐานะประธานคณะรัฐบุรุษ พล.อ.อ.ประจินกล่าวว่า ทราบว่า พล.อ.สาธิต หุตุ มีความปรารถนาดีและยังมีคณะรัฐบุรุษอีกหลายท่าน คิดว่าถ้าทุกคนมีเจตนาที่ดีก็น่าจะให้โอกาส ส่วนที่เกรงว่าจะเป็นการดึงเอาสถาบันเข้ามาสู่ความขัดแย้งนั้น ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ขึ้นไปถึงระดับนั้น ส่วนที่จะมีการทูลเกล้าฯ เพื่อขออนุญาต ตามมาตรา 7 นั้น ตนคิดว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลา ก็ต้องติดตาม แต่จะกำหนดชัดเจนไม่ได้เพราะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ปปช.สั่งดำเนินคดีมรยาทนาย'ปู'

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่า ที่ประชุม ป.ป.ช.วันที่ 1 พ.ค. พิจารณาถึงกรณีมีข่าวนายบัญชา ปรมิตถาวรภรณ์ ทิมทนายความผู้รับมอบอำนาจจากน.ส.ยิ่งลักษณ์ ให้รับผิดชอบคดีรับจำนำข้าว ที่ระงับถึงกรณี ป.ป.ช. ยกคำร้องขอให้ไต่สวนพยานคดีรับจำนำข้าว 7 ปาก และการลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกข้าวในโกดังตามคำร้องขอของนายชัช อ่างทิมทนายความกำลังรวบรวมหลักฐานพฤติกรรมการไม่ชอบของ ป.ป.ช. เพื่อเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการใช้ดุลพินิจไม่ชอบ ในการตัดพยานนั้น

นายสรรเสริญกล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า นายบัญชา

ปรมิตถาวรภรณ์ กับพวกทนายความ ไม่ใช่ตัวความในคดีที่ ป.ป.ช. กำลังดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีรับจำนำข้าว จึงไม่มีเหตุผลที่จะออกมาให้ข่าวหรือแถลงข่าวแทนตัวความ การออกมาให้ข่าวว่าจะเอาผิดกับ ป.ป.ช. ทั้งที่การไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้ยังไม่แล้วเสร็จเท่ากับเป็นการข่มขู่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการทำหน้าที่ตามกฎหมายอันเป็นการกระทำผิดข้อบังคับมารยาท ทนายความ ในกรณีประพฤตินั้นเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของทนายความ ซึ่งน.ส.ยิ่งลักษณ์ในฐานะตัวความหากผู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวต้องตกเดือนทนายความของตน จึงมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช.มีหนังสือ แจ้งสภาทนายความให้ดำเนินคดีมารยาททนาย ความกับทิมทนายความดังกล่าว

ทิมกฎหมายพท.โต้ทันควัน

นายคณิน บุญสุวรรณ ทิมกฎหมายพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีดังกล่าวว่า ตนมองว่าไม่เกี่ยวข้อง สภาทนายความไม่เกี่ยวข้องกับป.ป.ช. และหากจะไม่ให้ทิมทนายของนายชัช ไม่พูดอะไรเลยก็ไม่ได้ เขามีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์เพื่อปกป้องลูกความของตัวเองที่ ป.ป.ช.ออกมาระบุเช่นนี้ก็เป็นการประชุมคู่ความเช่นกัน ไม่สมควรทำ ป.ป.ช.ไม่ใช่ศาล เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่สามารถตรวจสอบได้เช่นกัน และคดีนี้ป.ป.ช.กำลังดำเนินการกับผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางการเมือง คือ นายชัช จะไม่ให้ทิมทนายความวิพากษ์วิจารณ์อะไรเลยก็ไม่ได้

นายคณินกล่าวว่า ขณะเดียวกันป.ป.ช.บางคน ก็ออกมาพูดในที่สาธารณะในทำนองให้โทษกับผู้ที่ถูกกล่าวหาอยู่หลายเรื่อง อีกทั้งนายชัช ก็เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโปรดเกล้าฯ แต่ป.ป.ช.อีก 4 คน กลับไม่ได้รับการแต่งตั้งโปรดเกล้าฯ เป็นเรื่องสมควรหรือไม่ที่จะมาวินิจฉัยนายชัช อีกทั้งป.ป.ช.ไม่ควรออกมาต่อล้อต่อเถียงกับทิมทนาย หรือดิสเครดิตกัน แต่ป.ป.ช.ควรให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาด้วย เช่น การให้ขยายเวลาเข้าชี้แจง หรือยอมให้เพิ่มพยานจะดีกว่า

โปรดเกล้าฯพรฎ.เปิดประชุมวุฒิสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มี พ.ร.ฎ.เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2557 (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช พร.ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่นายชัช นำความกราบบังคมทูลฯ ว่า ในขณะที่อยู่ระหว่างการยุบสภา และรองประธานวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา ได้แจ้งว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ที่วุฒิสภาจะต้อง

มีการประชุมเพื่อทำหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญตามมาตรา 132 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือ การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามมาตรา 226 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการเลือกกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา 246 ประกอบกับมาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรเรียกประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ ตามมาตรา 128 วรรคสาม เพื่อให้วุฒิสภาคำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 128 วรรคสามและวรรคสี่ และมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พ.ร.ฎ.ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พ.ร.ฎ.นี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2557” มาตรา 2 พ.ร.ฎ.นี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา 3 ให้เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2557 เพื่อให้วุฒิสภาคำเนินการประชุมตามมาตรา 132 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือ การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ตามมาตรา 226(3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการเลือกกรรมการป.ป.ช.ตามมาตรา 246 ประกอบกับมาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. พ.ศ.2557

'สุรชัย'นัดเลือกปธ. 9 พค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกัน ส.ว.เลือกตั้งชุดใหม่ที่ผ่านการรับรองจาก กกต. ได้เดินทางเข้ารายงานตนยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาครบแล้ว โดยนายตรี ด้านไพบุลย์ ส.ว.ลำพูน เดินทางเข้ามารายงานตัวเป็นคนสุดท้าย ก่อนที่ ส.ว.เลือกตั้งทั้งหมดจะเข้าปฏิญาณตนต่อไปในที่ประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 2 พ.ค. นี้ ภายหลังจากที่นายสุรชัย เลียงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา ประกาศแจ้งผลการเลือกตั้ง ส.ว. ทั่วประเทศต่อที่ประชุม

รายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่า จากการหารือเบื้องต้น นายสุรชัย เลียงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา จะเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อเลือกประธานวุฒิสภา วันที่ 9 พ.ค.นี้ โดยเป็นการจับเข่ากันระหว่างนายสุรชัยที่ได้เสียงสนับสนุนจากกลุ่มส.ว.สรรหาราว 60-65 เสียงร่วมกับส.ว.เลือกตั้งในช่วงประชารัฐและกลุ่มตรงข้ามพรรคเพื่อไทยอีก 10-15 เสียง ทำให้เสียงสนับสนุนนายสุรชัยอยู่ที่ราว 70-80

เสียง กลุ่มส.ว.สายเลือกตั้งที่ใกล้ชิดกับชั่วคราวปัจจุบันและสายสรรหาอีกส่วนจึงต้องพลิกเกมด้วยการสนับสนุน พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์ ส.ว.สรรหา ขึ้นมาชิงตำแหน่ง แต่ถือว่ายังเป็นรองอยู่ จึงต้องมีการเจรจาต่อรองให้ ส.ว.สรรหา มานั่งเก้าอี้รองประธานวุฒิสภาอีกตำแหน่งหวังดึงเสียงจากกลุ่มสรรหาให้แตกจากการหนุนนายสุรชัย ดังนั้น ช่วงนี้จึงมีการเดินลือบปี่กันอย่างหนักจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง

'จงรัก' พร้อมชิงเก้าอี้

พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์ ส.ว.สรรหา กล่าวถึงการมีชื่อเข้าชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภา ว่า ตนพร้อมที่จะเข้ารับการเสนอชื่อให้เป็นประธานวุฒิสภาหากมีใครเสนอ เบื้องต้นไม่ได้เดินสายเพื่อขอคะแนนกับบุคคลใด เรื่องดังกล่าวมีเพื่อนสมาชิกที่ให้การสนับสนุนตน คือนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ส.ว.สรรหา เป็นผู้ดำเนินการ หากที่ประชุมเห็นชอบให้เลือกประธานและรองประธานวุฒิสภา ภายในวันที่ 2 พ.ค. ตนก็พร้อมจะแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมวุฒิสภา

เมื่อถามว่า บางคนระบุว่ารับราชการเคยทำงานให้รัฐบาลมาก่อน เมื่อมาเป็นประธานวุฒิสภาจะรักษาความเป็นกลางได้หรือไม่ พล.ต.อ.จงรักกล่าวว่า ตนเคยเป็นข้าราชการเมื่อพรรคใดเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาที่ต้องปฏิบัติตาม ไม่เคยฝักใฝ่

พรรคใด ไม่เคยเติบโตเพราะพรรคการเมืองใด ในทางตรงข้ามพรรคการเมืองทำให้ตนต้องสะดุดไม่มีโอกาสเติบโตตามที่ควรจะเป็นที่ตนเติบโตมาได้เป็นเพราะการทำงานที่ยึดหลักความถูกต้องเป็นหลัก

'40 ส.ว.' ไม่เสนอญัตติเลือกปธ.

นายไพบุลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา เผยว่า ตนจะยังไม่เสนอญัตติเพื่อเลือกประธาน และรองประธานวุฒิสภาในระหว่างสมัยประชุมวิสามัญนี้ เนื่องจากได้พิจารณาความตาม พ.ร.ฎ.เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2557 แล้วพบว่าในพ.ร.ฎ.กำหนดความซึ่งเป็นข้อจำกัดของการทำหน้าที่วุฒิสภาในระหว่างสมัยประชุมวิสามัญอยู่ จากการหารือกับเพื่อนสมาชิกก็มีความเห็นว่าหากวุฒิสภาไม่ดำเนินการตามความในพ.ร.ฎ.อาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานของวุฒิสภา และที่สำคัญตนมองว่าการกำหนดรายละเอียดเรื่องไว้ในพ.ร.ฎ.เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยเชื่อว่ารัฐบาลพยายามที่จะจำกัดกรอบการทำงานของวุฒิสภาไม่ให้ดำเนินการในเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในพ.ร.ฎ. ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการไปตามแผนการของรัฐบาลที่อาจทำให้มีผลทางข้อกฎหมาย จะยังไม่เสนอญัตติเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาต่อที่ประชุมในระหว่างสมัยประชุมวิสามัญนี้ แต่ถ้าจะมีสมาชิกคนอื่นเสนอก็ถือว่าเป็นสิทธิ

ศาลขยายเวลาคดี'อัลรูไวลี' อัยการเล็งพิสูจน์แหวนทอง

ไทยโพสต์ • เมื่อวันพฤหัสบดี นาย
นันทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการสำนั
งวนคดีพิเศษ และโฆษกสำนักงาน
อัยการสูงสุด กล่าวถึงกรณีการยื่น
อุทธรณ์ในคดีอุมษานายโมฮัม
หมัด อัลรูไวลี นักธุรกิจชาวซาอุดี
อาระเบีย ว่า ภายหลังจากที่ศาล
ได้มีคำพิพากษาไปแล้วนั้น ตาม
กฎหมายแล้วการยื่นอุทธรณ์จะครบ
กำหนดภายใน 30 วัน หลังจากที่ศาล
มีคำพิพากษา โดยทางอัยการได้ยื่น
ขอขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์
ต่อศาล โดยศาลได้อนุญาตให้ขยาย
ระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่ 6
มิถุนายน 2557 นี้

นาย นันทศักดิ์ กล่าวว่า
ขณะนี้ทางอัยการกำลังอยู่ระหว่าง
ศึกษาคำพิพากษาของศาลชั้นต้น
และคำเบิกความของพยานแต่ละ
รายว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร โดย
จะดูคำเบิกความของพยานแต่ละ

ราย รวมทั้งรายละเอียดผลของ
คำพิพากษาของศาลเพื่อนำมา
ประกอบในการยื่นอุทธรณ์

"การยื่นอุทธรณ์นั้นจะ
พิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น ประเด็น
เรื่องแหวนทองคำ ซึ่งพยานอ้างว่า
เป็นของนายโมฮัมหมัดนั้น อาจจะ
อุทธรณ์ในประเด็นที่ว่าแหวนดัง
กล่าวมีจริงหรือไม่ และเป็นแหวน
ของนายโมฮัมหมัดหรือไม่ รวมทั้ง
เป็นพยานหลักฐานใหม่หรือไม่ ซึ่ง
หากเป็นแหวนของนายโมฮัมหมัด
จริงก็เป็นหลักฐานที่สามารถยืนยัน
ได้ รวมทั้งอาจจะอุทธรณ์ในประ
เด็นเรื่องบันทึกคำเบิกความของ
พ.ต.ท.สุวิชัย แก้วพลิก พยานปาก
สำคัญในคดี ว่ามีความน่าเชื่อถือ
เพราะอะไร และคำเบิกความมีน้ำ
หนักมากน้อยแค่ไหน" อธิบดีอัย
การสำนักงานคดีพิเศษกล่าว.



★ ส่งอัยการสั่งฟ้อง “เทือก” กับพวก

เมื่อเวลา 14.00 น.ที่สำนักงานอัยการสูงสุด นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และคณะ นำสำนวนการสอบสวน 217 แฟ้ม เป็นเอกสาร 57,514 แผ่น และความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส. กับพวก 58 คน โดย 51 คน โดน 8 ข้อหา ประกอบด้วย 1.ร่วมกันเป็นกบฏ 2.กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหรือวิธีอื่นใดที่ไม่ใช่การกระทำในความมุ่งหมายตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือความไม่สงบในราชอาณาจักรฯ. 3.มีส่วนร่วมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้ายให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยมีอาวุธ โดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการ 4.เจ้าพนักงานสั่งให้เลิกการกระทำนั้นแต่ไม่เลิก 5.ยุยงให้ร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงานงดจ้างเพื่อบังคับรัฐบาล 6.ร่วมกันบุกรุก 7.ร่วมกันขัดขวางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง 8.ร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของ กกต.

ส่วนแกนนำ อีก 7 คน ประกอบด้วยนาย ทศพล เพ็งส้ม นายบุญยอด สุขถิ่นไทย นายสาริต ปิตุเตชะ นายชาญวิทย์ วิภูศิริ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายพิชิต ไชยมงคล และนางนารถา เบ็ญจศิริวรรณ พนักงานสอบสวนดีเอสไอ ได้แยกสำนวน โดยมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องไว้แล้วจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนแจ้งข้อกล่าวหาและรวบรวมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อส่งมอบให้อัยการพิจารณาสั่งคดีภายในสัปดาห์หน้า

★ อัยการรับลูกตั้งคณะตรวจสำนวน

นายันทศักดิ์ พุณสุข อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ กล่าวว่า ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้ว มอบหมายให้นายภาณุพงศ์ โชติสิน รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษเป็นหัวหน้าคณะทำงาน และอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษอีกรวม 6-7 คน จะเริ่มตรวจสำนวนทันทีในวันที่ 2 พ.ค.พร้อมเชิญพนักงานสอบสวนดีเอสไอมาร่วมให้ข้อมูล การพิจารณาสำนวนอัยการอาจมีความเห็นสิ่งคดีเป็นกลุ่มความผิด ไม่ได้สั่งรวมทีเดียวทั้ง 58 คน แต่ระหว่างการพิจารณา หากทนายมาขอเลื่อนนัดสั่งคดีและร้องขอความเป็นธรรมสามารถทำได้ ขณะนี้มีผู้ต้องหาที่ยังอยู่ในกำหนดฝากขัง คือนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

และนายสกลธี ภัททิยกุล โดยนายสนธิญาณจะครบกำหนดฝากขังในวันที่ 10 พ.ค.นี้ กรณีที่อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาแล้วแต่ไม่สามารถที่นำตัวมาส่งฟ้องศาลได้เพราะผู้ต้องหาอยู่ระหว่างร่วมชุมนุม อัยการจะมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอไปติดตามตัวและขอศาลอนุมัติหมายจับต่อไป

★ สอ.รต.รับทราบสั่งฟ้อง 58 กบฏ

น.ส.สิริมา สุนาวนิ คณะทำงาน สอ.รต.แถลงว่า สอ.รต.ได้รับรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับแกนนำ กปปส.ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏและอื่นๆว่าจะนำสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาชุดแรก 58 คน ส่งมอบให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาอาทิ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายชุมพล จุลใส นายพุทธพงษ์ ภูณณกันต์ นายอิสสระ สมชัย นายวิทยา แก้วภราดัย นายถาวร เสนเนียม นายฉัตรกุล ทีปสุวรรณ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ น.ส.อัญชลี ไพรีรัก น.ส.จิตภัทร์ ภิรมย์ภักดี นายถวิล เปลี่ยนศรี เป็นต้น

★ เร่งคัดสำนวนพันอีก 300 คน

น.ส.สิริมา กล่าวด้วยว่า การดำเนินคดีกับผู้ต้องหาชุดที่ 2 นอกเหนือจากผู้ต้องหาทั้ง 58 คนแม้จะไม่ใช่แกนนำหลักของ กปปส.แต่มีพยานหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นผู้ร่วมกระทำผิด โดยเฉพาะข้อหาฐานความผิดร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้ต้องหาอีกประมาณ 300 คน คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.นี้ สอ.รต.ขออย่าว่าเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติ ไปเร่งไต่และตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ไม่ได้มีการถ่วงถ่วงแต่อย่างใด

★ “เฉลิม” ชี้ “เทือก” สร้างศัตรูรอบด้าน

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รต.) กล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส. ประกาศเคลื่อนไหวใหญ่ในวันที่ 5 พ.ค.และ 13-15 พ.ค.นี้ว่า ไม่มีอะไรใหม่ คนเรียนกฎหมายจะรู้ว่าไร้สาระ นายสุเทพกำลังสร้างศัตรูทั้งในประเทศและนอกประเทศโดยเป็นศัตรูระบอบประชาธิปไตย เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดจะเสนอร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งต่อรัฐบาลในวันที่ 8 พ.ค. ทุกโหล่มุ่งสู่ระบอบประชาธิปไตยด้วยการเลือกตั้ง และกลุ่มอาชญากรรมก็รอฟองอยู่ ขอให้เลิกชะเง้อเตื่อนด้วยความหวังดีและห่วงใย ไม่ได้ขู่ว่าจะมาประกาศตัวกลางแจ้งต่อต้านระบอบประชาธิปไตย สุดท้ายจะถึงตัวโดยไม่รู้ตัว และถ้าจะถอนจากสวนลุมพินีไปที่ถนนราชดำเนินจะไม่ขัดขวางเพราะศาลห้ามไว้ หากทำผิดกฎหมายเลิกชุมนุมก็ดำเนินคดีรายบุคคล

★ มั่นใจ กปปส.ชุมนุมใหญ่แป๊ะ

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวด้วยว่า การเคลื่อนไหวใหญ่ของนายสุเทพเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วย ถ้าประกาศ พ.ร.ฎ.กำหนดวันเลือกตั้งคงไม่มีใครมาชุมนุม ส่วนพรรคประชาธิปัตย์จะลงเลือกตั้งหรือไม่สามารถทายได้ ไม่ลงเลือกตั้งก็เป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ แต่พรรคการเมืองอีกหลายสิบพรรคคงจับ ประชาธิปไตยหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง ทั้งนี้หากกองทัพให้การสนับสนุนการเลือกตั้งครั้งนี้จะสำเร็จด้วยดี เพราะทางดีเอสไอได้ดำเนินคดีคนขัดขวางการเลือกตั้งไปหมดแล้วจะส่งอัยการประมาณวันที่ 10 พ.ค.นี้ ถ้ารัฐบาลใช้दनอย่างเป็นทางการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่เต็มรูปแบบ จะสรุปข้อบกพร่องและเตรียมวางแผนการดูแลเต็มที่

ผู้จัดการรายวัน

http://www.dsd.go.th

รายวัน

ฉบับประจำวันที่... - 2 พ.ค. 2557 หน้า 8

ส่งฟ้อง 58 กบฏ กบปปส. ล็อต 2 ขวาง ลต. อีก 300

ASTV ผู้จัดการรายวัน - ศอ.รส. ส่งสำนวนสั่งฟ้อง 58 แกนนำกบปส. คดีกบฏให้อัยการแล้ว เตรียมส่งเพิ่มล็อต 2 อีก 300 คน ซ้อหาร่วมกันขัดขวางเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 13.00 น.วานนี้ (1 พ.ค.) น.ส.สิริมา สุนาวัน คณะทำงานศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) แถลงผลการประชุม ศอ.รส. ว่า ได้รับรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับ แกนนำ กบปส. ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏว่า เวลา 14.00 น. (1 พ.ค.) จะได้นำสำนวนการสอบสวน พร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาชุดแรก จำนวน 58 คนไปส่งมอบให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยข้อหาฐานความผิดที่เห็นควรสั่งฟ้อง คือ ร่วมกันเป็นกบฏกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด อันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน มีวสันตวันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ชูเชิญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยมีอาวุธ โดยเป็นหัวหน้า หรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการ และเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกไปแต่ไม่เลิก ยุยงให้ร่วมกันหยุดงาน

และร่วมกันบุกกรุก ร่วมกันขัดขวาง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของ กกต.

สำหรับผู้ต้องหาชุดแรก 58 คนที่มีความเห็นควรสั่งฟ้องในฐานความผิดเดียวกันข้างต้น ได้แก่ 1. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 2. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 3. นายชุมพล จุลใส 4. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 5. นายอิสสระ สมชัย 6. นายวิทยา แก้วภราดัย 7. นายถาวร เสนเนียม 8. นายถนัดยุทธพล ที่ปสุวรรณ 9. นายเอกนัฏ พร้อมพันธ์ 10. น.ส. อัญชลี ไพรีรัก

11. นายนิติธร ล้ำเหลือ 12. นายอุทัย ยอดมณี 13. ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์ 14. พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ 15. นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ 16. นายยศศักดิ์ โกศัยกานนท์ 17. นายสุภวัชรน์ สุปิยะพานิชย์ 18. นายสมบูรณ์ ทองบุราณ 19. น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี 20. นายสิทธิ พิตุเตชะ

21. นายสกลธี ภัททิยกุล 22. นายทศพล เฟ็งส้ม 23. นายสมบัติ ชำรงฉัตรวงศ์ 24. นายแก้วสรร อติโพธิ 25. นายจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 26. นายเสรี วงษ์มณฑา 27. นายกิตติศักดิ์ ประกิต 28. นายถนอม อ่อนเกตุพล 29. นายชาตวิทย์ วิฎฐสิริ 30. นายไพบูลย์ นิตติตะวัน

31. พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ 32. นายสุริยะใส กตะศิลา 33. นายพิภพ ธงไชย 34. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 35. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 36. นายพิจารณ์ สุขภารังษี 37. นายรัชต์ยุตม์ ศิริโยธินักดิ์ หรือ นายอมร อมรรตนาหนท์ 38. นายพิชิต ไชยมงคล 39. นาย

สมศักดิ์ โกศัยสุข 40. ทลวงบุญฤทธิ์ อิสระ หรือ พระสุวิทย์ ชีธรรมไม หรือ นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ

41. นายสาวิทย์ แก้วหวาน 42. นายสาธิต เซกัล 43. นายกิตติชัย ไสสะอาด 44. นายคมสันต์ ทองศิริ 45. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม 46. นายพิเชษฐ พัฒนโชติ 47. นายมันแมน กะการดี 48. นายประกอบกิจ อินทร์ทอง 49. นายนัสเซอร์ ยีหมะ 50. นายพานสุวรรณ ณ แก้ว 51. นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด 52. นายสำราญ รอดเพชร 53. นางนาถยา เม็ญจศิริวรรณ 54. น.ส.รังสิมา รอดรัศมี 55. นางทยา ที่ปสุวรรณ 56. พล.อ.ท. วุฒิชัย ฤทธิชาติ 57. พล.ร.อ.ชัย สุวรรณภาพ และ 58. นายถวิล เปลี่ยนศรี

ทั้งนี้ เฉพาะผู้ต้องหา 6 คน ที่ได้เข้ามอบตัวแล้ว คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติม จึงจะได้ส่งตัวต่อพนักงานอัยการในสัปดาห์หน้า ได้แก่ นายสาธิต นายสกลธี นายทศพล นายบุญยอด นายองอาจ และนางนาถยา

น.ส.สิริมา กล่าวอีกว่า ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาชุดที่ 2 ซึ่งนอกเหนือจากผู้ต้องหาทั้ง 58 คนดังกล่าว แม้จะไม่ใช่แกนนำหลักของ กบปส. แต่ก็มีพยานหลักฐานที่ชี้ชัดว่า เป็นผู้ร่วมกระทำผิดด้วย โดยเฉพาะข้อหาฐานความผิดร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้ง ซึ่งมีจำนวนผู้ต้องหาอีกประมาณ 300 คน โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะได้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในเดือน พ.ค.นี้ ■

เตลิทิวส์

ฉบับประจำวันที่... 2 พ.ค. 2557 ... หน้า 13

○ ฟ้องลอตแรก 58 ราย

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. พ.ต.ท.หญิง อัญชลี วีระวงศ์ไพศาล และ น.ส.ศิริมา สุนาวิน คณะทำงานเลขานุการ สอ.รต.แถลงผลการประชุมว่า สอ.รต.ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่การประชุมระหว่าง กกต.กับคณะของนายกรัฐมนตรืประสบความสำเร็จในการกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ก.ค.นี้ เพราะการเลือกตั้งจะทำให้ความขัดแย้งของกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ได้ยุติลง ซึ่ง สอ.รต.จะได้เสนอ กกต. แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง กกต. กับ สอ.รต.เพื่อเตรียมการต่าง ๆ ให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรมและป้องกันการขัดขวางการเลือกตั้งด้วย

พ.ต.อ.กฤษณะ กล่าวต่อว่า ได้รับรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษที่นายสุเทพ กับพวกแกนนำ ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏ ว่า ได้นำสำนวนการสอบสวน พร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาชุดแรก รวม 58 คน ใน 8 ข้อหา ไปให้พนักงานอัยการแล้ว และผู้ต้องหาชุดที่ 2 แม้จะไม่ใช่แกนนำหลัก กบปส.แต่ก็มีพยานหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นผู้เข้าร่วมกระทำความผิดด้วยอีก 300 คน คณะพนักงานจะได้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือน พ.ค.นี้

○ ฟ้องแกนนำ 8 ข้อหาหนัก

ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก นายชาริต เฟิงดิษฐ์ อธิบดีศาลฎีกา นำสำนวนการสอบสวน รวม 217 แผ่นประกอบด้วยเอกสารพยานหลักฐาน 57,514 แผ่นและความเห็นสมควรสั่งฟ้อง นายสุเทพ กับพวกซึ่งเป็นแกนนำ กบปส. รวม 51 ราย ใน 8 ข้อหาประกอบด้วย 1. ร่วมกันเป็นกบฏ 2. กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หรือวิธีอื่นใดให้เกิดความปั่นป่วนฯ 3. มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป 4. เจ้าพนักงานสั่งให้เลิกการกระทำนั้นแต่ไม่เลิก 5. พยายามร่วมกันหยุดงานฯ 6. ร่วมกันบุกรุก 7. ร่วมกันขัดขวางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง 8. ร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของ กกต. เพื่อส่งมอบให้อัยการพิจารณาสั่งคดี

ส่วนแกนนำซึ่งเป็นผู้ต้องหาในความผิดเดียวกันอีก 7 คน ประกอบด้วยนายทศพล เฟิงดิษฐ์ นายบุญยอด สุภทินไทย นายสาริต ปิตุเดชระ นายชาญวิทย์ วิภูศิริ นายทองอาจ กล้ามไพบุลย์ นายพิชิต ไชยมงคล และนางนภกญา เบ็ญจศิริวรรณ พนักงานสอบสวนดีเอสไอได้แยกสำนวนซึ่งมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องไว้แล้วจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนแจ้งข้อกล่าวหาและรวบรวมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เพื่อส่งมอบให้อัยการพิจารณาสั่งคดีภายในสัปดาห์หน้า

○ อัยการตั้งทีมรองรับ

นายนิรันดร์ศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ และโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่าได้รับสำนวนของดีเอสไอแล้วจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมารองรับไว้แล้ว โดยมีนายภานุพงศ์ โชติสิน รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษเป็นหัวหน้าคณะทำงานและอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษอีกรวม 6-7 คนซึ่งจะเริ่มตรวจสำนวนหลักฐานตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. เพื่อจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับข้อหา สรุปพฤติการณ์พยานหลักฐานจัดทำโรดแมปผู้ต้องหาแต่ละคน

นายนิรันดร์ศักดิ์ กล่าวต่อว่า โดยการพิจารณาสำนวนอัยการอาจมีความเห็นสั่งคดีเป็นกลุ่มความคิดไม่ได้สั่งรวมทีเดียวทั้ง 58 คน แต่ระหว่างการพิจารณาคำทนายมาขอเลื่อนนัดสั่งคดีและร้องขอความเห็นธรรมก็เป็นสิทธิสามารถทำได้ส่วนระยะเวลาในการนัดสั่งคดีนั้นจะพิจารณาให้เสร็จโดยเร็ว

○ ทนาย กบปส.ขอเลื่อน

น.ส.พวงทิพย์ บุญถนอม หนึ่งในทีมทนายความกลุ่ม กบปส. กล่าวว่า วันนี้ในส่วนของนายพิชิต ไชยมงคล หนึ่งใน 58 ที่ไปขอเลื่อนการนัดส่งตัวพร้อมกับสำนวนในวันนี้ออกไปก่อนนั้นทางดีเอสไอไม่ได้แจ้งว่าจะให้เลื่อนหรือไม่ แต่ในส่วนของผู้ต้องหาที่ 14 ผู้ชุมนุม กบปส. และ ลปท. ที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาบุกรุกจากเหตุที่มีการบุกเข้าไปในอาคารศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง สถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 25-26 ธ.ค.2556 ทางดีเอสไอนัดให้มาพบวันที่ 3 มี.ย.เพื่อนำตัวพร้อมสำนวนส่งมอบให้อัยการพิจารณาสั่งคดี

ข่าวสด

ฉบับประจำวันที... 2 พ.ค. 2557 ...หน้า 14

ศาลอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์แจ้งคอกจิก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 พ.ค. ที่ห้องพิจารณา 911 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมิ่นเบื้องสูง หมายเลขคำ อ.2740/2553 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายศวริศ ชุกล่อม หรือแจ้ง คอกจิก แกนนำนปช. และจำเลยคดีก่อการร้าย เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น แสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 2, 8, และ 12 โดยคดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2556 ให้จำเลยจึงมีความผิดมาตรา 112 จำคุก 3 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา มีเหตุผลโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกจำเลยเป็นเวลา 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา

โดยศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนและประชุมปรึกษารื้อกัน เห็นว่าที่จำเลยอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น จึงสมควรให้ลงโทษไม่ให้เป็นเชื่องอย่าง ที่ศาลชั้นต้นให้จำคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญานั้น ศาลอุทธรณ์เห็นว่าเหมาะสมแล้ว อุทธรณ์จำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

หลังฟังคำพิพากษาแล้ว นายศวริศถึงกับมีสีหน้าเคร่งเครียด ต่อมา นายวิญญูดี ชาติมนตรี ทนายความกล่าวว่า ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เดิมเป็นเงินสด 500,000 บาท เพื่อขอลปล่อยชั่วคราว ระหว่างการยื่นฎีกาศึกคดี ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นคำร้องต่อศาล

จากนั้นเวลา 12.00 น. ศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง จึงให้ส่งสำนวนต่อศาลฎีกาพิจารณาการขอลปล่อยชั่วคราวของจำเลยต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ศาลอาญาจะส่งคำร้องขอลปล่อยชั่วคราวของนายศวริศ พร้อมสำนวนให้ศาลฎีกาพิจารณา โดยคาดว่าศาลฎีกาจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2-3 วัน แต่เนื่องจากจะมีช่วงวันหยุดราชการติดต่อกันถึง 3 วัน ซึ่งคาดว่าศาลฎีกาพิจารณาหรือจะมีคำสั่งประกันตัวนายศวริศได้ในช่วงสัปดาห์หน้า ดังนั้นทำให้นายศวริศก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวไปควบคุมไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ก่อน



นอนคุก - จนท.ราชทัณฑ์คุมตัวนายศวริศ ชุกล่อม หรือแจ้ง คอกจิก แกนนำนปช. ออกจากศาลอาญาไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ หลังศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา. ในคดีหมิ่นสถาบัน เมื่อวันที่ 1 พ.ค.



รับลูกปปช.ลงดาบทนายบุญ

ซีมีโทษสูงสุดถึงขั้นกอดกอนใบอนุญาต

‘เจ๋ง ดอกจิก’นอนคุกรอคดีทึบ 112

【โพสต์ทูเดย์】 ป.ป.ช. ฟ้องสภาทนายฯ เช็กบิลทนายบุญ ฐานให้ข่าวข่มขู่เสียมารยาท จ้านายฯ ตักเตือน

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีหนังสือแจ้งไปยังสภาทนายความให้ดำเนินคดีมารยาทกับนายบุญชา ปรมิศณาภรณ์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม หลังจากมีพฤติกรรมข่มขู่ ป.ป.ช. เนื่องจากไม่พอใจที่ ป.ป.ช.ไม่ไ้สวนพยานในคดีทุจริต

โครงการรับจำนำข้าว จำนวน 7 ปาก ตามที่ทีมทนายความร้องขอ

นายสรรเสริญ กล่าวว่า ป.ป.ช. พิจารณาเห็นว่า นายบุญชา กับพวก ไม่ใช่ตัวความในคดีที่ ป.ป.ช. กำลังดำเนินการไต่สวน น.ส.ยิ่งลักษณ์ จึงไม่มีเหตุผลที่จะออกมาให้ข่าว ประกอบกับการออกมาให้ข่าวว่าจะเอาผิดกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งที่การไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ยังไม่แล้วเสร็จเท่ากับเป็นการข่มขู่ ป.ป.ช.ที่ทำหน้าที่ตามกฎหมาย อันเป็นการกระทำความผิดข้อบังคับมารยาททนายความในกรณีประพฤติตนเสื่อมเสีย ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ หากรู้ถึงข้อเท็จ

จริงดังกล่าวต้องตักเตือนทนายความด้วย นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ สว.สรรหา และนายกสภาทนายความ กล่าวว่า ป.ป.ช.มีสิทธิในการยื่นเรื่องให้สภาทนายฯ ตรวจสอบการทำหน้าที่ของทนายความ ซึ่งตามขั้นตอนจะเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมารยาททนายความ จากนั้นจะเชิญทนายความที่ถูกกล่าวมาชี้แจง และทำรายงานพร้อมกับความคิดเห็นส่งให้คณะกรรมการสภาทนายความชุดใหญ่ ดำเนินการต่อไป โดยขั้นตอนทั้งหมดต้องใช้เวลาพอสมควร

นายเดชอุดม กล่าวว่า สำหรับโทษสูงสุดของการทำความผิดในกรณีนี้ คือ การเพิกถอนการใช้ใบอนุญาตทนายความ ซึ่งจะถูกเพิกถอนเป็นเวลานานเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะความผิดในแต่ละกรณี อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองได้ วันเดียวกัน ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกนายศวริศ ชุกลอม หรือเจ๋ง ดอกจิก แกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จากกรณีที่ขึ้นเวทีปราศรัยของ นปช. เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2553

ทั้งนี้ ทนายความของนายศวริศ ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน 5 แสนบาท เพื่อขอประกันตัวผู้คดีในชั้นฎีกา แต่ศาลอาญาส่งสำนวนให้ศาลฎีกาเป็นฝ่ายพิจารณา จึงเป็นผลให้นายศวริศ ต้องถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทันที ระหว่างรอฟังคำสั่งศาลฎีกา ■

● ศอ.รต.ฟ้อง 58 แกนนำข้อหาบกฏ

วันเดียวกัน ศูนย์อำนวยความสะดวกความสงบเรียบร้อย (ศอ.รต.) ได้รับรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวกแกนนำ กปปส. ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏ พร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาชุดแรกรวม 58 คน ไปส่งมอบให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยข้อหาฐานความผิดที่เห็นควรสั่งฟ้องคือ ร่วมกันเป็นกบฏ มีส่วนกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ให้กำลังประทุษร้าย ชูเจี๊ยะว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยมีอาวุธ โดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการ และเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกไปแต่ไม่เลิก ยุยงให้ร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงาน งดจ้าง เพื่อบังคับรัฐบาลฯ และร่วมกันบุกกรุก ร่วมกันขัดขวางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของ กกต.

● อัยการตั้งทีมตรวจสอบหลักฐาน

นายธาริต เฟิงดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่า วันนี้ได้นำเอกสารสำนวนการสอบสวน 217 แฟ้ม ประกอบด้วยเอกสารพยานหลักฐาน 57,514 แผ่น ที่พนักงานสอบสวนดีเอสไอเห็นควรสั่งฟ้อง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการกปปส. และแกนนำคนอื่นรวม 8 ข้อหา ส่งมอบให้อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ และขอขออนุญาตอัยการด้วย

นายนิรันดร์ศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ และโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า อัยการจะแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมารับผิดชอบตรวจสอบพิจารณาสำนวนพยานหลักฐาน โดยมีนายภานุพงษ์ โชติสิน รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษเป็นหัวหน้าคณะทำงาน และอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ อีกรวม 6-7 คน เป็นคณะทำงาน ซึ่งจะเริ่มตรวจสอบสำนวนหลักฐานตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม เพื่อจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับข้อหา สรุปพฤติการณ์พยานหลักฐาน จัดทำโรดแม็ปผู้ต้องหาแต่ละคนเพื่อง่ายต่อการพิจารณา ซึ่งการทำงานจะเชิญพนักงานสอบสวนของดีเอสไอมาร่วมให้ข้อมูลด้วย โดยการพิจารณาสำนวนอัยการอาจมีความเห็นสังคดีเป็นกลุ่มความผิด ไม่ได้สั่งรวมทีเดียวทั้ง 58 คน แต่ระหว่างการพิจารณาหากทนายมาขอเลื่อนนัดสังคดีและร้องขอความเห็นธรรมก็เป็นสิทธิ์สามารถทำได้

ส่วนระยะเวลาในการนัดสังคดีนั้นจะพิจารณาให้เสร็จโดยเร็ว โดยขณะนี้ผู้ต้องหาที่ยังอยู่ในกำหนดฝากขัง คือ นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม และนายสกลธี ภัททิยกุล ซึ่งนายสนธิญาณจะครบกำหนดฝากขังในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี สุดท้ายถ้าอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาแล้ว แต่เนื่องจากขณะนี้ผู้ต้องหาส่วนใหญ่ยังชุมนุมเคลื่อนไหวไม่สามารถที่จะนำตัวมาส่งฟ้องศาลได้ ทางอัยการก็ต้องมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอไปติดตามตัวมา ซึ่งในการดำเนินการอาจต้องยื่นคำร้องขอศาลอนุมัติหมายจับ

● หลวงปู่ค้นพบศพ.คุหาทางออก

ขณะที่ น.ส.พวงทิพย์ บุญถนอม หนึ่งในทีมทนายความกลุ่ม กปปส. กล่าวว่า วันนี้ในส่วนของนายพิชิต ไชยมงคล 1 ใน 58 คนที่ไปขอเลื่อนการนัดส่งตัวพร้อมกับสำนวนในวันนี้ออกไปก่อนหน้านี้ ทางดีเอสไอไม่ได้แจ้งว่าจะให้เลื่อนหรือไม่ แต่ในส่วนของคดีที่ 14 ผู้ชุมนุม กปปส. และคปท. ที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาบุกรุกจากเหตุที่มีการบุกเข้าไปในอาคารศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดน สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2556 พนักงานสอบสวนดีเอสไอนัดให้ผู้ต้องหาทั้ง 14 ราย มาพบวันที่ 3 มิถุนายนนี้

พล.ต.อ.วชิษฐ เดชกุญชร อธิบดีรองอธิบดีกรมตำรวจ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ นาคทรพรพ เข้าพบหลวงปู่พุทธระอิสระ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง และการใช้รัฐธรรมนูญมาตรา 3 ถวายคืนพระราชอำนาจ โดยหลวงปู่เปิดเผยภายหลังการหารือว่า บุคคลทั้งสองเห็นด้วยกับแนวทางการถวายคืนพระราชอำนาจ เพราะเชื่อว่าดีกว่าแนวทางของรัฐบาลิบัติยที่คงไม่สามารถแก้ปัญหาคความขัดแย้งในชาติได้ ดังนั้นจึงขอฝากไปถึงแกนนำคนเสื้อแดงให้มาพบปะพูดคุยกัน โดยพร้อมจะเดินทางไปพบทุกสถานที่เพื่อหารือถึงความร่วมมือยุติปัญหาแตกแยกขัดแย้งในบ้านเมือง

หลวงปู่พุทธระอิสระ ยืนยันว่า เเวทีแจ้งวัฒนะไม่ได้ขัดแย้งกับเวทีสวนลุมพินี เราพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมทั้งวันที่ 5 พฤษภาคม และวันที่ 13-14 พฤษภาคม แต่หากยังปิดเกมไม่ได้จะขอให้นายสุเทพและแกนนำคนอื่น ๆ หันมาใช้มาตรา 3 ถวายคืนพระราชอำนาจ ในวันที่ 16-18 พฤษภาคม โดยวิธีการดังกล่าวจะไม่ทำให้แกนนำและผู้ชุมนุม กปปส. เสียความรู้สึก หรือเสียหน้า แต่เป็นการให้เกียรติผู้ร่วมอุดมการณ์



ศาลยึดเวลาอุทธรณ์คดีอัลรูไวดี

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. นายนนท์ศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ และโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยถึงการยื่นอุทธรณ์คดีอุ้มฆ่านายโมฮัมหมัด อัลรูไวดี นักธุรกิจชาวคูเวตอาระเบีย ว่าภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาไปแล้วนั้น ตามกฎหมายแล้วการยื่นอุทธรณ์จะครบกำหนดภายใน 30 วัน หลังจากที่ศาลมีคำพิพากษา โดยทางอัยการยื่นขอขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ต่อศาล โดยศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่ 6 มิ.ย. นี้ ทั้งนี้ ทางอัยการกำลังอยู่ระหว่างศึกษาคำพิพากษาของศาลชั้นต้น และคำเบิกความของพยานแต่ละรายว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร โดยจะดูคำเบิกความของพยานแต่ละรายรวมทั้งรายละเอียดผลของคำพิพากษาของศาล เพื่อนำมาประกอบในการยื่นอุทธรณ์

นายนนท์ศักดิ์กล่าวอีกว่า ในคดีนี้ทางโจทก์ร่วมเคยติดต่อขอความช่วยเหลือด้านข้อกฎหมาย แต่สำหรับการยื่นอุทธรณ์นั้นทางอัยการถือว่าเป็นโจทก์หลักในคดี แต่โจทก์ร่วมเองก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ในประเด็นของตัวเองได้ ต่างคนต่างยื่นอุทธรณ์แยกกันก็ได้ โดยศาลจะนำข้ออุทธรณ์มารวมกันในการพิจารณา คาดว่าจะพิจารณาเรื่องการยื่นอุทธรณ์ให้เสร็จทันภายในวันที่ 6 มิ.ย. ตามที่ศาลกำหนด แต่หากไม่ทันจริงๆ ก็สามารถขยายระยะเวลาอุทธรณ์ได้อีก 2-3 ครั้ง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของคดีให้มากที่สุด

“การยื่นอุทธรณ์นั้นทางอัยการจะพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นเรื่องแหวนทองคำ ซึ่งพยานอ้างว่าเป็นของนายโมฮัมหมัดนั้น อาจจะอุทธรณ์ในประเด็นที่ว่าแหวนมีจริงหรือไม่ และเป็นแหวนของนายโมฮัมหมัดหรือไม่ รวมทั้งเป็นพยานหลักฐานใหม่หรือไม่ หากเป็นแหวนของนายโมฮัมหมัดจริง ก็เป็นหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ รวมทั้งอาจจะอุทธรณ์ในประเด็นเรื่องบันทึกคำเบิกความของ พ.ต.ท.สุวิชัย แก้วพลีกพยานปากสำคัญในคดี ว่ามีความน่าเชื่อถือเพราะอะไร และคำเบิกความมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหน” โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี แถลงถึงจุดยืนขององค์กรมุสลิมในประเทศไทย ที่ยังมีความรู้สึกเกลียดแค้นใจกรณีการเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาในคดีนี้ นายนนท์ศักดิ์กล่าวว่าเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาเป็นเรื่องกระบวนการภายในของศาล ทางอัยการคงไม่สามารถไปก้าวล่วงได้

ต่อข้อถามว่าอัยการหนักใจหรือไม่ ที่ในช่วงนี้มีคดีใหญ่ๆ เกี่ยวกับเรื่องการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถึงหลายคดี นายนนท์ศักดิ์กล่าวว่าอัยการก็มีความกังวลบ้าง เนื่องจากจะต้องทำคดีไม่ให้ขาดอายุความ และไม่ทำให้รูปคดีเสียหาย ซึ่งอัยการก็มีระเบียบวินัยคำคอยู่

ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ สำนักบริการกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ



ฉบับประจำวันที่...-2 พ.ศ. 2557...หน้า...14.....

ศอ.รต.ส่งฟ้องสุเทพ-พวก 51 คน
น.ส.สิริมา สุนาภิน คณะทำงาน
เลขาธิกาฯ ศอ.รต.แอดลงถึงความคืบหน้า
การดำเนินคดีกับนายสุเทพเพื่อหาผู้สม
เหตุวิธีการปกปิดและพวก รวม 51 คน
ว่า พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
ได้นำสำนวนสอบสวนพร้อมความเห็น
คำสั่งฟ้องผู้ต้องหา ไปมอบให้กับหน้
งานอัยการ เพื่อดำเนินการรวม 8 ข้อหา
อาทิ ร่วมกันเป็นกบฏ มั่วสุ่มกันตั้งแต่ 10
คนขึ้นไป ก่อให้เกิดความปั่นว้ายในบ้าน
เมือง บุกรุกสถานที่ราชการ และขัดขวาง
การเลือกตั้ง เป็นต้น



ประเด็นร้อน

1. ภายหลังได้ประกาศแผนเผชิญศึก 3 ขั้นตอนไปแล้ว วันนี้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. กำหนดจะเดินเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชุมนุมใหญ่ โดยจะเริ่มออกเดินจากบริเวณบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ ถนนสามเสน



เวลา 10.00 น. ผ่านโรงพยาบาลวชิระ วนาคารแห่งประเทศไทย จนถึงแยกบางลำพู แยกสะพานวันชาติ ก่อนจะจบท้ายที่วัดตรีทศเทพ รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร

2. วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญ ระหว่างวันที่ 2-10 พ.ค.นี้ วาระสำคัญเรื่องการจัดตั้งบุคคลคือตำแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครอง และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวม 2 ตำแหน่ง แม้จะไม่มีวาระเลือกประธานวุฒิสภาคนใหม่ แต่ก็ต้องติดตามว่าจะมีใครดันทุรังเสนอให้มีการโหวตเลือก

ประธานกันหรือไม่

3. หลังจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาชนธิปัตย์ ได้แถลงทำที่พร้อมเว้นวรรคไม่ลงเลือกตั้งครั้งหน้า หากข้อเสนอจากการเดินสายเจรจาสามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งต้องติดตามว่าแนวทางของนายอภิสิทธิ์จะได้รับการตอบรับแค่ไหน

4. คนเสื้อแดงต้องติดตามเป็นกรณีพิเศษว่าวันนี้ศาลฎีกาจะมีคำสั่งให้ประกันตัวนายศวริศ ชุกกล่อม หรือ เจ๋งดอกจิก แกนนำคนเสื้อแดงในคดีหมิ่นเบื้องสูงหรือไม่ หลังจากศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้จำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา และถูกคุมขังตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากศาลยังไม่อนุมัตินายศวริศจะต้องรอในเรือนจำไปถึงต้นลำปาด้าหน้า

5. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศ ทหารเรือนโยบายการเจรจาการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-ยุโรป และการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558 ในวันนี้ จึงต้องจับตาว่าหน่วยงานทั้งสองแห่งจะกำหนดทำที่ในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง เนื่องจากหลังจากยุบสภาและมีรัฐบาลการเจรจาเอฟทีเอต้องชะงักลง

6. ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย หรือทีเอ็มบี จะรายงานภาวะธุรกิจขนาดย่อม ประจำไตรมาส 2 ของปีนี้ ที่สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ต้องติดตามว่าธนาคารจะมีมุมมองต่อสถานการณ์เอสเอ็มอีที่กำลังระส่ำอย่างไร หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลยอดการผลิตดัชนีขณะนี้ในระยะ 30 วัน แต่ยังไม่ถึง 90 วัน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ■



ฉบับประจำวันที่ - 2 พ.ค. 2557 หน้า สารคดี 4



ปริญญา เมลดา

เสียงซำรอย

กันที่รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหม ร่วมกันหารือกับทางคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) จนได้ข้อสรุปเตรียมออก พ.ร.ฎ.กำหนดวัน
เลือกตั้งวันที่ 20 ก.ค.ที่จะมาถึงนี้

ศูนย์อำนวยความสะดวกความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.)
โดย สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.
ต่างประเทศ ในฐานะประธานที่ปรึกษา ศอ.รส. เร่งทำแผน
ป้องกัน สู้เทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ชัดขวาง
การเลือกตั้งทันที โดยตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมา โดยการ
ใช้กำลังคราวนี้แตกต่างจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.พ. คือ
จะเน้นการใช้กำลังจากกองทัพ โดย ศอ.รส.จะมอบหมาย
ให้กองอำนวยความสะดวกความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) ลงไปดูแลการเลือกตั้งในจังหวัดภาคใต้ หรือ 28
เขต ที่เป็นต้นเหตุให้การเลือกตั้ง วันที่ 2 ก.พ. เป็นโมฆะ
ขณะเดียวกัน ได้กำชับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(สตช.) ไปสั่งการกำลังพลในสังกัดทุกหน่วยเตรียมความ
พร้อม ในการปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยเช่นกัน
ซึ่งงานนี้ ศอ.รส.มอบหมาย พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง
ผบ.ตร. คุมกำลังและประสานงานกองทัพ

ทูปโต๊ะ ได้ว่า อาจไม่ราบรื่นหากการจัดการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ยังคงใช้กำลังทหารหรือตำรวจมาสร้างความสงบ แต่
ในขณะที่การเมืองยังรุนแรง สถานการณ์ยังไม่นิ่ง ย่อมเป็น
ไปได้ยาก เพราะไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ในสัปดาห์หน้า ทั้งการนัดชุมนุมใหญ่ทางการเมืองของกลุ่ม
กปปส. และ นปช. หรือคดีการเมืองขององค์กรอิสระ
ที่กำลังจะตัดสินสถานะนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ล้วนแต่
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้การเลือกตั้งวันที่ 20 ก.ค.
ไม่เกิดขึ้นได้เช่นกัน ■



ส่องตะแกรง

ลับนัดเดียวจบ 14 พ.ค.

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. กล่าวปราศรัยบนเวทีสวนลุมพินี ว่า ในวันที่ 14 พ.ค. จะเป็นการชุมนุมครั้งสุดท้ายจริงๆ จะไม่มีการชุมนุมใหญ่อะไรอีกแล้วถ้าไม่ชนะก็แพ้เท่านั้นเอง โดยจะปฏิบัติการเผด็จศึกเวลา 10.00 น.

นายสุเทพ กล่าวอีกว่า การต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นครั้งสำคัญ ขอเชิญชวนให้ออกมาร่วมชุมนุม และมาถึงจุดที่ต้องเลือกแล้วว่าต้องเลือกระหว่างฝ่ายคนชั่วกับมวลมหาประชาชนว่าจะยืนอยู่ข้างใคร จะไม่ตอรองไม่มีเรื่องรัฐบาลแห่งชาติ ไม่มีรัฐบาลผสม ไม่มีการตกลงสัตยาบันก่อนเลือกตั้ง แต่จะเดินตรงเอาระบอบทักษิณออกไป ยิ่งลักษณ์ออกไป แล้วจะไปเลือกตั้ง อย่างอื่นไม่เอาทั้งสิ้น

“ขอได้โปรดอย่าตำหนิมวลมหาประชาชนว่าไม่ฟังเหตุฟังผล เราฟังมามากให้โอกาสมานานแล้ว 6 เดือนกว่าเราทุ่มเทมากให้โอกาสมากขอร้องดีๆ แล้ว เปิดโอกาสให้ตั้งรัฐบาลประชาชนแต่ไม่ท่ว ดึงตันอยู่ก็ไม่ต้องมาชวนเราไปเกี่ยวเขี้ยว ถ้าเขายังอยู่ที่แสดงว่าเราจบ” นายสุเทพ กล่าว

เบงฟ็อง 58 กบฏ กปปส.

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำสำนวนการสอบสวนรวม 217 แฟ้ม ประกอบด้วยเอกสารพยานหลักฐาน 57,514 แผ่น และมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. กับพวก รวม 58 คน ในข้อหากบฏ

สงมอบให้ นายนันทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ พิจารณามีความเห็นสั่งคดีตามขั้นตอนต่อไป

ไม่เสนอเลือก ประวัติกสภา

นายไพฑูลย์ นิติตะวัน สว.สรรหา เปิดเผยว่า จะไม่เสนอ



ไพฑูลย์ นิติตะวัน

ญัติติเพื่อเลือกประธานวุฒิสภาในระหว่างสมัยประชุมวิสามัญ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 พ.ค. เนื่องจาก พ.ร.ฎ.เรียกประชุมได้กำหนดข้อจำกัดของการทำหน้าที่วุฒิสภาในระหว่างสมัยประชุมวิสามัญ

พุทธอิสระพร้อมยุติปัญหา

พระพุทธอิสระ แกนนนำ กปปส. เปิดเผยหลังหารือกับ พล.ต.อ.วชิษฐ์เดชภูธร อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ และนายปราโมทย์ นาครทรรพ นักวิชาการว่า บุคคลทั้งสองเห็นด้วยกับแนวทางการถวายคืนพระราชอำนาจ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 3 เพราะเชื่อว่าดีกว่าแนวทางของรัฐบาลิปัตย์ที่คงไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งในชาติได้ และขอฝากไปถึงแกนนำคนเสื้อแดงให้มาพบปะพูดคุยกัน โดยพร้อมจะเดินทางไปพบทุกสถานที่ เพื่อหารือถึงความร่วมมือยุติปัญหาแตกแยกขัดแย้งในบ้านเมือง ■

กกต.เคาะปลายพ.ค.รับสมัคร ศอ.รส.ชงตั้งทีมดูแลเลือกตั้ง

“สมชัย” กางปฏิทินเลือกตั้ง แย้มวัน
รับสมัคร ส.ส.ทั้ง 2 แบบตั้งแต่ 25 พ.ค.ถึง
3 มิ.ย. พร้อมกำหนดวันเลือกตั้งในต่าง
ประเทศ-เลือกตั้งล่วงหน้าเสรีจรรยา
พร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดวันเลือกตั้งอาชญา
ถึง 8 พ.ค. ขณะที่ ศอ.รส.เสนอ กกต.ตั้ง
คณะทำงานร่วมดูแลเลือกตั้ง “สุรพงษ์”
หวังจัดทีมลือกตัวพวกจ้องขวางเลือก
ตั้งก่อนก่อเหตุ ตั้ง กอ.รมน.บูรณาการ
ทหาร ตำรวจ รับผิดชอบพื้นที่ต่างจังหวัด
“อภิสิทธิ์” วิตใจพรรคร่วมฯ ชะลอ
พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการ
บริหารงานเลือกตั้ง เปิดเผยเมื่อวานนี้
(1 พ.ค.) ถึงขั้นตอนการดำเนินการเตรียม
การจัดการเลือกตั้ง หากพระราชกฤษฎีกา
(พ.ร.ฎ.) แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือก
ตั้งใหม่ มีผลบังคับใช้และกำหนดให้มีการ
เลือกตั้งครั้งต่อไปในวันที่ 20 ก.ค.ตามที่
หารือกับรัฐบาล ว่า กกต.จะเปิดรับสมัคร
ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และจับสลาก



สมชัย ศรีสุทธิยากร

หมายเลขระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค. และเปิด
รับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในวันที่
30 พ.ค.ถึง 3 มิ.ย. โดยทั้ง 2 ขั้นตอนอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้

จากนั้นก่อนวันที่ 19 มิ.ย. กกต.จะ
เปิดโอกาสให้คนไทยในต่างประเทศและ
ในประเทศไทยจะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต
แจ้งความจำนงหรือแจ้งเปลี่ยนแปลง
สถานที่ลงคะแนน ส่วนคนไทยในประเทศ
ที่ประสงค์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

ให้แจ้งความจำนงระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.
ถึง 4 ก.ค. และในวันที่ 28 มิ.ย. ถึง 11 ก.ค.
จะเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งนอกอาณาจักร
วันที่ 6 ก.ค.จะเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้ง
ล่วงหน้าในประเทศ และวันที่ 20 ก.ค.จะเป็น
วันเลือกตั้งทั่วไป

นายสมชัย กล่าวอีกว่า บรรยากาศการ
ประทุหมหรือกับรัฐบาลเป็นไปด้วยดี ประเด็น
สำคัญในที่ประชุมคือเงื่อนไข 5 ข้อที่ กกต.
ต้องให้รัฐบาลเห็นชอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่
กกต.สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้หากเห็นว่า
สถานการณ์ยังไม่เรียบร้อย หรือการยอมรับ
สภาพว่าแม้การเลือกตั้งสำเร็จ แต่อาจไม่
สามารถเปิดประชุมสภาได้ใน 30 วัน ซึ่งรัฐบาล
ก็รับปากว่าจะดำเนินการตามให้ได้มากที่สุด
แต่ทาง กกต.เองก็ขอให้ที่ประชุมทบทวนที่การ
ประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงว่ารัฐบาลรับทราบข้อ
เสนอของ กกต.แล้ว

ส่วนเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้ง
ในบ้านเมืองนั้น นายสมชัย บอกว่า รัฐบาลระบุ
อ่านต่อหน้า > 4

ต่อจากหน้า > 1

กต.

ว่าจะเร่งแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ได้มีการเสนออะไรที่เป็นรูปธรรม เพียงแต่ขอให้ กต.เดินหน้าจัดการเลือกตั้งไป

นายสมชัย กล่าวด้วยว่า หลังจากนั้น กต.จะไปยกร่าง พ.ร.ฎ.แก้ไขเพิ่มเติมวันเลือกตั้งใหม่ โดยจะต้องทำงานร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคาดว่าจะเข้าที่ประชุมกต.ได้ในวันที่ 6 พ.ค.นี้ ก่อนส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ตัดไปหรือหากต้องมีการปรับแก้ถ้อยคำใน พ.ร.ฎ.ทางรัฐบาลก็ระบุว่าสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่ 7 หรือ 8 พ.ค.ก็ไม่มีปัญหา

ศอ.รส.ชง กต.ตั้งทีมร่วมดูแลเลือกตั้ง

น.ส.สิริมา สุนาวิน คณะทำงานศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) แถลงว่า ศอ.รส.ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่การประชุมระหว่าง กต.กับรัฐบาลเมื่อวันที่ 30 เม.ย.ประสบความสำเร็จในการกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ก.ค.นี้ ซึ่งถือเป็นพัฒนาการสำคัญอันจะนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยของประเทศ ช่วยให้ความขัดแย้งของกลุ่มมวลชนต่างๆ ยุติลง และมุ่งหวังใช้สิทธิในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

ทั้งนี้ ศอ.รส.จะได้เสนอ กต.แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง กต.กับ ศอ.รส. เพื่อเตรียมการให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และป้องกันการขัดขวางการเลือกตั้งด้วย โดย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการ ศอ.รส. จะได้มีหนังสือแจ้งประธาน กต. เพื่อเสนอการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันต่อไป

ตั้ง กอ.รมน.รับผิดชอบต่างจังหวัด

นายสุรพงษ์ ไตรวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานที่ปรึกษา ศอ.รส. กล่าวว่า การตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น จะต้องดูว่าต้องเตรียมการอะไรบ้าง เช่น กรณีที่มีการขัดขวางการเลือกตั้ง ต้องจับกุมได้ทันที จะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วค่อยมาจับกุม ต้องจับต่อน้ำและซึ่งหน้าเลย ซึ่งคิดว่าคงไม่ทำให้เกิดกรณีพิพาท เหมือนกรณีที่มีการฉีกบัตรเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง ทางตำรวจสามารถดำเนินการจับกุมได้ แต่คราวที่แล้วปล่อยให้พอสควร คราวนี้ต้องเตรียมกำลังทั้งตำรวจและทหารในฐานะเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่เข้าดำเนินการจับกุม

อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ไม่น่าเป็นห่วง แต่ใน 28 เขตเลือกตั้งทางภาคใต้ น่าเป็นห่วง จึงต้องวางแผนให้รัดกุม เพราะอยู่นอกเขตประกาศพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (พ.ร.บ.ความมั่นคง) จึงจะเสนอแนวคิดการตั้งคณะทำงานโดยให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พิจารณาเพื่อวางโครงสร้าง

ป้องกันปัญหาการขัดขวางการเลือกตั้งในต่างจังหวัดด้วย โดยจะมีตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทย ทหาร และตำรวจอยู่ในโครงสร้าง **พรรครวมมาหัวนเลือกตั้งมีอุปสรรค**

นายสมศักดิ์ ปรีศานันท์กุล ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นวันที่ 20 ก.ค.ว่า ขอเรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะทำให้การเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย

ขณะที่ นายชลิตรัตน์ จันทร์เบงกษา โฆษกพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า พรรคพร้อมที่จะลงแข่งขันในสนามเลือกตั้งในวันที่ 20 ก.ค. แต่ขณะนี้ยังไม่ได้นัดหมายที่จะประชุมกับสมาชิกพรรค เพราะต้องรอดูความชัดเจนของสถานการณ์ทางการเมือง

ส่วนที่คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ประกาศคัดค้านการเลือกตั้งจนกว่าจะมีการปฏิรูปประเทศสำเร็จนั้น นายชลิตรัตน์ กล่าวว่าเป็นหน้าที่ กต.ที่ต้องดำเนินการแก้ไข ซึ่งอาจจะหมายถึงการเข้าร่วมเป็นศูนย์กลางในการเจรจาเพื่อหาข้อยุติในประเด็นความขัดแย้งด้วย **“อภิสิทธิ์”วัดใจชะลอ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง**

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์บลูสกาย กรณีที่รัฐบาลและ กต.กำหนดให้วันที่

20 ก.ค.เป็นวันเลือกตั้งว่า เงื่อนไขในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้มีแปลกๆ อยู่ 2 ประเด็น คือ 1. ต้องยอมรับสภาพว่าเลือกตั้งแล้วอาจจะเปิดสภาไม่ได้ และ 2. การเลือกตั้งนี้ต้องไม่มีความรุนแรง มีเสรี ใครจะไปไหนมาไหนได้ แต่ปัจจุบันนี้ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ พรรครัฐบาล และ กต.ลงไปในบางพื้นที่ไม่ได้ และยังไม่เห็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่รัฐบาลจะแก้ปัญหา

ดังนั้น กต.เองก็ต้องป้องกันตัวเองว่าต้องทำหน้าที่ตามกฎหมาย ส่วนรัฐบาลก็ที่อยู่อยู่แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการปิดประตู แต่ยังไม่ล็อกไม่ได้ เพราะขั้นตอนยังไม่จบ ต้องมีการประชุม ครม. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ พรรคการเมืองต่างๆ คอยกับตนาว่าถ้ามีทางเลือกที่ทำให้การเลือกตั้งเรียบร้อย แล้วจะข้าออกไปก็น่าจะดีกว่า ดังนั้นถ้าคนเหล่านี้จริงจังในสิ่งที่พูด ก็ต้องพิจารณาว่าสมควรเร่งรัดในการตรา พ.ร.ฎ.หรือไม่

นอกจากนั้น การเลือกตั้งที่กำหนดไว้วันที่ 20 ก.ค. นับย้อนไปวันที่เริ่มต้นนับใช้ พ.ร.ฎ.ต้องห่างกันไม่เกิน 60 วัน คือประมาณวันที่ 20 พ.ค. เพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปก็ยังมีเวลาอีกประมาณ 20 กว่าวัน ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยชี้แจงไว้แล้วว่า ในกรณีที่จะให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย กต.และรัฐบาลสามารถตรา พ.ร.ฎ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ฎ.เลือกตั้งเดิมได้ทั้งหมดนี้จึงยังพอมีเวลาอยู่ โดยการเดินหน้าหาทางออกอยู่ที่ความจริงจังของฝ่ายต่างๆ ซึ่งต้องติดตามต่อไป

ไทยโพสต์

อิมภาพแห่งชาติ

ฉบับประจำวันที่..... - 2 พ.ค. 2557 หน้า 1 : 10

ชงอัยการฟัน 58 กบปส. 'หลวงปู่' ังคม. 3 ปี ดเกม

ไทยโพสต์ • ศอ.รส.เย้ยแผน
เผด็จศึกของ "ก้านัน" ไม่มีอะไร
ใหม่และกำลังสร้างศัตรูกับประ
ชาธิปไตย "ชาธิต" หอบหลัก
ฐานชงอัยการสูงสุดสั่งฟ้อง 58
กบปส. ขณะที่หลวงปู่พุทธะอิสระ
เปิดแผนสองหากก้านันจบไม่ลง

วันที่ 6 พ.ค.จะนำมวลชนไปวัง
ไกลกังวล หัวหิน เพื่อถวายคืน
พระราชอำนาจก่อนรัฐบาลจะ
ทุลเกล้าฯ ถวายพระพรชกฤษฎีกา
กาเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะ
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวก
เรียบร้อย (ศอ.รส.) กล่าวถึงกรณีนายสุเทพ
เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กบปส. ประกาศ
เคลื่อนไหวใหญ่ในวันที่ 5, 14 และ 15 พ.ค.
ว่า ไม่มีอะไรใหม่

อ่านต่อหน้า 10

ชงอัยการ

เป็นการนำเรื่องเก่าๆ มาสรุป คนเรียนกฎ
หมายจะรู้ว่าไร้สาระไม่มีประเด็น การสรุป
ของนายสุเทพกำลังสร้างศัตรูทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ
นายสุเทพเป็นศัตรูระบบประชาธิปไตย

"ผมไม่ให้น้ำหนักและไม่เห็นความ
สำเร็จต่อสิ่งที่นายสุเทพจะทำ ขอให้เลิก
ชะงะชะงะ ผมขอเตือนด้วยความหวังดีและ
ห่วงใย ไม่ได้ขู่ เพราะผมกับนายสุเทพ
โดยส่วนตัวไม่มีอะไรกัน การที่มาประกาศ
ตัวกลางแจ้งต่อต้านระบอบประชาธิปไตย
สุดท้ายภัยจะถึงตัวโดยที่นายสุเทพไม่รู้ตัว
และเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือไม่ได้ วันนี้นาย
สุเทพไม่มีมงคลในตัว จะทำงานใหญ่ต้องมี
มงคลในตัวถึงจะสำเร็จ" ร.ต.อ.เฉลิมกล่าว

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รักษา
การรองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ ใน
ฐานะประธานที่ปรึกษา ศอ.รส. กล่าวถึง
กรณีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ
กบปส. ประกาศวันเผด็จศึกเป็น 3 ขั้นตอน
ว่า สิ่งที่นายสุเทพทำ ตนยังหวังว่าจะไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย อยากให้ชุมนุมประท้วง

โดยยึดมั่นรัฐธรรมนูญสงบสันติ ปราศจาก
อาวุธ และขอขอบคุณนายสุเทพที่จะทำพิธี
ไล่เสนียดจัญไรออกนอกประเทศ หวังว่าจะ
ประสบความสำเร็จในการไล่เสนียดจัญไร
ที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายมา 6 เดือน ขอ
อนุโมทนาด้วย

วันเดียวกัน ที่สำนักงานอัยการสูงสุด
ถ.รัชดาภิเษก นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และกรรมการ
ศอ.รส. นำสำนวนการสอบสวนรวม 217
แฟ้ม ประกอบด้วยเอกสารพยานหลักฐาน
57,514 แผ่น และความเห็นสมควรสั่ง
ฟ้อง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ
กบปส.กับพวก ซึ่งเป็นแกนนำ กบปส.
รวม 58 ราย ใน 8 ข้อหา ประกอบด้วย
1.ร่วมกันเป็นกบฏ 2.กระทำให้ปรากฏแก่
ประชาชนด้วยวาจา หรือวิธีอื่นใดที่ไม่ใช่
การกระทำในความมุ่งหมายตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือความไม่สงบ
ในราชอาณาจักร 3.มั่วสุมกันตั้งแต่ 10
คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายให้เกิดความ
วุ่นวายในบ้านเมืองโดยมีอาวุธ โดยเป็น
หัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการ

4.เจ้าพนักงานสั่งให้เลิกการกระทำ

นั้น แต่ไม่เลิก 5. ยุงให้ร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงานดจ่างเพื่อบังคับรัฐบาล 6. ร่วมกันบุกกรุก 7. ร่วมกันขัดขวางเจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยเลือกตั้ง 8. ร่วมกันขัดขวางการ ปฏิบัติงานของ กกต. ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 113, 114, 116, 117, 215, 216, 365 และ พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. และการ ได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ.2551

นายันทศกดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการ คดีพิเศษ เผยว่า ได้รับสำนวนของดีเอส ไอแล้วจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมารองรับ ไว้แล้ว โดยมีนายภานุพงศ์ โชติสิน รอง อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษเป็นหัวหน้าคณะ ทำงาน และอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษอีก รวม 6-7 คน ซึ่งจะเริ่มตรวจสอบสำนวนหลัก ฐานตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม เพื่อจัดทำ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อหา สรุปพฤติการณ์ พยานหลักฐาน จัดทำโรดแมพผู้ต้องหา แต่ละคน เพื่อจ่ายต่อการพิจารณา ซึ่งการทำงานจะเชิญพนักงานสอบสวนของดีเอส ไอมาร่วมให้ข้อมูลด้วย โดยการพิจารณา สำนวนอัยการอาจมีความเห็นสิ่งคดีเป็น กลุ่มความผิด ไม่ได้สังรวมทีเดียวทั้ง 58 คน

นายันทศกดิ์กล่าวต่อว่า ระหว่าง การพิจารณาหากทนายมาขอเลื่อนนัดสั่ง คดี และร้องขอความเป็นธรรมก็เป็นสิทธิ์ สามารถทำได้ ส่วนระยะเวลาในการนัดสั่ง คดีนั้นจะพิจารณาให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะ พิจารณาประกอบกับระยะเวลาฝากขัง เพราะหากอัยการพิจารณาสั่งคดีไม่ทัน ระยะเวลาฝากขังของผู้ต้องหา เมื่อครบกำหนด ฝากขังตามกฎหมายก็จะต้องปล่อยตัว ไปก่อน หากมีความเห็นสั่งฟ้องก็ต้อง ติดตามตัวมาภายหลัง

ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หลวงปู่ พุทธรักษา เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นคร พนม ผู้ดูแลการชุมนุมของ กปปส.ที่เวที แจ้งวัฒนะ กล่าวถึงการระดมมวลชนไป เพื่อถวายคืนพระราชอำนาจ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 ว่าจากการรณรงค์ใช้มาตรา ดังกล่าวเป็นทางออกของประเทศมีกระแส ตอบรับที่ดี เวทีแจ้งวัฒนะจึงกำหนดแผน โรดแมพที่ชัดเจนว่าจะเคลื่อนขบวนไปยัง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ในวันที่ 16 พฤษภาคม และจะเดินทางกลับในวันที่ 18 พฤษภาคม

“เหตุที่ต้องกำหนดวันชัดเจน เนื่องจากมีเงื่อนไขที่ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาชี้มูล ความผิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการ นายกรัฐมนตรี เพื่อให้หมดเงื่อนไขก่อนที่จะ ถวายคืนพระราชอำนาจ”

หลวงปู่พุทธรักษา อธิษฐานว่า นอกจากนี้อีกหนึ่งเวทีแจ้งวัฒนะยังต้องเร่งฉวย จังหวะเพื่อไม่ให้รัฐบาลซึ่งประกาศ พ.ร.ฎ. กำหนดวันเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม เวที แจ้งวัฒนะไม่ได้ขัดแย้งกับเวทีสวนลุมพินี เพราะเวทีแจ้งวัฒนะพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งวันที่ 5 พฤษภาคม และวันที่ 14-15 พฤษภาคม ตามที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.ประกาศระดมมวลชน เผด็จศึกรัฐบาล

“แต่หากยังปิดเกมไม่ได้จะขอให้ นาย สุเทพและแกนนำคนอื่น ๆ หันมาใช้มาตรา 3 ถวายคืนพระราชอำนาจ ในวันที่ 16-18 พฤษภาคม โดยวิธีการดังกล่าวจะไม่ทำให้ แกนนำและผู้ชุมนุม กปปส.เสียความรู้สึก หรือเสียหน้า แต่เป็นการให้เกียรติผู้ร่วม อุดมการณ์” หลวงปู่พุทธรักษา กล่าว

ต่อมา พล.ต.อ.วิเชียร เดชกุญชร อดีต รองอธิบดีกรมตำรวจ และ รชม.มหาดไทย พร้อมภริยาได้เดินทางเข้าพบหลวงปู่พุทธรักษา ที่เวทีแจ้งวัฒนะ นานประมาณ 1 ชั่วโมง โดยมีการพูดคุยหารือการเคลื่อนไหว ของเวทีแจ้งวัฒนะ ซึ่ง พล.ต.อ.วิเชียรได้ แสดงความกังวลเกี่ยวกับวิธีการที่จะไปเข้า เผ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ อ.หัว หิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยื่นถวายฎีกาขอ ให้ทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยทางออก ให้แก่ประเทศ

ขณะที่ นายปราโมทย์ นาคทรพรพ นัก วิชาการอิสระ และนายพูนศักดิ์ วรรณพงษ์ เข้าพบหลวงปู่พุทธรักษา ซึ่งนายปราโมทย์ รับปากว่าจะเป็นผู้ทำหน้าที่ร่างหนังสือเพื่อยื่นถวายฎีกา

หลังการพูดคุย หลวงปู่พุทธรักษา เผยว่า ในการเดินทางวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ คาดว่าจะใช้รถบัสประมาณ 100 คัน พร้อม กันนี้ยังได้ประกาศผ่านสื่อว่า ต้องการนัด นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วม ประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และนางธิดา ถาวรเศรษฐ ที่ปรึกษา นปช. รวมทั้งแกนนำเสื้อแดง เพื่อให้ทันวันเวลา และสถานที่เพื่อมาพูดคุยเจรจาหาทางออก จะได้ยุติปัญหาให้บ้านเมือง

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. เผยว่า วันที่ 2 พฤษภาคม กปปส.จะเดิน รณรงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการ ชุมนุมใหญ่ครั้งสุดท้าย โดยเวลา 10.00 น. จะตั้งขบวนที่ถนนสามเสนบริเวณหน้าบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จากนั้นจะเดิน ผ่านวชิรพยาบาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ธนาคารแห่งประเทศไทย และจบท้ายที่วัด ตรีทศเทพ รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร

ด้าน พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษก ตร. แถลงว่า ฝ่ายข่าวมีการรายงานว่า สืบตราบนี้ จะมีการชุมนุมที่น่าสนใจอยู่ 3 หัวงเวลาคือ การที่ กปปส.ประกาศจะมีการยกระดับการชุมนุมในวันที่ 5 พ.ค.นี้ ซึ่งตรงกับการชุมนุมของ นปช. ที่จะมีการชุมนุมในวันเดียวกัน ซึ่งในส่วนนี้ ผบ.ตร.ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนหาข่าวและเตรียมพร้อมเรื่องกำลังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของ คอ.ร.ส. ประสงค์จะให้เกิดความรุนแรงหรือการเผชิญหน้ากัน ถือเป็นเรื่องที่ดี คิดว่าไม่น่ามีความรุนแรงใดๆ และคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนกำลังในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ทาง คอ.ร.ส.จะเป็นคนประเมินว่า ควรจะใช้เจ้าหน้าที่จำนวนเท่าไร ส่วนความเป็นห่วงเรื่องการใช้อาวุธสงครามนั้น ที่ผ่านมาจุดตรวจของทหารและตำรวจมีการตรวจจับอาวุธได้อยู่ตลอด ซึ่งคงจะต้องกวดขันเจ้าหน้าที่ในเรื่องเหล่านี้ต่อไป

“สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือมือที่สาม ทราบว่าพี่น้องทั้ง 2 กลุ่มไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดความรุนแรงใดๆ ตามที่แกนนำได้ประกาศ แต่มือที่สามซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ที่จะสร้างสถานการณ์ขึ้นเพื่อให้พี่น้องทั้ง 2 กลุ่มเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน เลี่ยม ยุง ปลุกปั่นและสร้างสถานการณ์ เพื่อให้พี่น้องจำนวนมากเกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกัน ซึ่งคงมีปะปนอยู่ ถือเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไข ตลอดระยะเวลา 5-6 เดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าการทำงานเป็นอย่างดี

ดี และไม่เคยปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนทั้ง 2 กลุ่มมาเผชิญหน้ากัน แต่สิ่งที่กระจัดกระจายแตกตัวเป็นรายบุคคล ถือเป็นสิ่งยากที่จะป้องกันกว่า ทั้งนี้ ทางทหารไม่มีความประสงค์ที่จะใช้อาวุธต่อภารกิจต่างๆ” ปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าว

พล.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อยู่ จากการประเมินด้านการข่าวเบื้องต้น สถานการณ์ยังไม่มีความน่าเป็นห่วงมากนัก แต่จะต้องติดตามสถานการณ์รายวันต่อไป หากมีโอกาสในวันที่ 5 พ.ค. กองทัพอากาศจะมีการสรุปสถานการณ์ให้รับทราบ.

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังยึดตามนโยบายของ ผบ.ตร.คือ เน้นการลดความรุนแรงจากการปะทะของมวลชน อย่างไรก็ตาม การข่าวยังไม่มียังข้อมูลว่าการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นจะเสี่ยงต่อการเผชิญหน้า หรือเกิดเหตุปะทะของกลุ่มผู้ชุมนุมทั้ง 2 ฝ่ายหรือไม่ แต่จากการประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่า ทั้ง 2 ฝ่ายชุมนุมกันคนละสถานที่ จึงยากที่จะเกิดเหตุเผชิญหน้าได้ยาก

พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของกองทัพ ภายหลังจากที่มีการขยายการประกาศ พ.ร.บ.ความมั่นคงออกไป ว่าการกำหนดภารกิจที่ชัดเจนของกำลังทหารและตำรวจ เป็นการมอบภารกิจโดยตรงจาก คอ.ร.ส. ซึ่งจะมีการพูดถึงข่าวและความเคลื่อนไหว เพื่อนำมากำหนดเป็นภารกิจ ซึ่งจะได้มาเป็นจำนวนกำลังที่เราต้องการในการปฏิบัติการ โดยทุกอย่างมีขั้นตอน และหลักในการคิดว่าจะต้องสนธิกำลังทหารและตำรวจจำนวนเท่าไร

พล.อ.นิพัทธ์กล่าวว่า กปปส.และ นปช. จะมีการนัดชุมนุมใหญ่นั้น จากที่ได้ฟังจากแกนนำของกลุ่มต่างๆ ทราบว่า ไม่มีความ

มติชน

รายวัน

ฉบับประจำวันที่... **52** พ.ค. 2557 ...หน้า... **1:14**

สุเทพแจ้งแผนเพด็จศึก
ล้มตองจบ
14 พฤษภาคม ผลแพ้-ชนะ
 'ตุ'ปลุกแดงลพบุรีร่วมสู้ พบ.ตร.สั่งหาข่าว-เตรียมกำลังพร้อมรับมือ
 2 มีอบนัดชุมนุมใหญ่ 5 พ.ค. ปลัด กท.หัวน
 ติเอสไอส่งฟ้อง 51 แกน มือที่สาม สร้างสถานการณ์ 'พุทธะ'ดีด้วย
 'พุทธะ'ไปหัวหิน 16 พ.ค. 16 พ.ค. (อ่านต่อหน้า 14)

ต่อจากหน้า 1

อึ้งต้องจบ

ยื่นอัยการฟ้อง 51 กบปส. 8 ข้อหา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก นายธาริต เฟ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และคณะ นำสำนวนการสอบสวนรวม 217 แฟ้ม ประกอบด้วยเอกสารพยานหลักฐาน 57,514 แผ่น และความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กบปส. กับพวก ซึ่งเป็นแกนนำ กบปส. รวม 51 ราย ในฐานความผิดรวม 8 ข้อหา ประกอบด้วย 1. ร่วมกันเป็นกบฏ 2. กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หรือวิธีอื่นใดที่ไม่ใช่การกระทำในความมุ่งหมายตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือความไม่สงบในราชอาณาจักร

3. มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้ายให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยมีอาวุธ โดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการ 4. เจ้าพนักงานสั่งให้เลิกการกระทำนั้นแต่ไม่เลิก 5. ยุยงให้ร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงานด้างเพื่อบังคับรัฐบาล 6. ร่วมกันบุกรุก 7. ร่วมกันขัดขวางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และ 8. ร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของ กกต. ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113, 114, 116, 117, 215, 216, 365 และ พ.ร.บ. เลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว.

อีก 7 รอยื่นฟ้องลับตาหน้า

นายธาริตกล่าวว่า นำสำนวนการสอบสวนและความเห็นสั่งฟ้องนายสุเทพและแกนนำ กบปส. รวม 51 คน ส่งมอบให้นายันนทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ อาทิ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ, นายพุทธพงษ์ ภูณณกันต์, นายถาวร เสนเนียม, น.ส.อัญชวลี ไพรีรัก, ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์, น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร, นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, พระพุทธะอิสระ, นายพิเชษฐ วัฒนโชติ, นายสำราญ รอดเพชร, นางทยาที่ปสุวรรณ, นายถวิล เปลี่ยนศรี, นายเสรี วงษ์มณฑา, นายสมศักดิ์ โกศัยสุข และนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

นายธาริตกล่าวว่า ส่วนแกนนำซึ่งเป็นผู้ต้องหาในความผิดเดียวกันอีก 7 คน คือ นายทศพล เฟ็งส้ม, นายบุญยอด สุขถิ่นไทย, นายสาธิต ปิตุเตชะ, นายชาญวิทย์ วิภูลารี, นายองอาจ คล้ามไพบูลย์, นายพิชิต ไชยมงคล และนางนงนุช เบญจศิริวรรณ พนักงานสอบสวนดีเอสไอได้แยกสำนวน ซึ่งมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องไว้แล้ว จะส่งมอบให้อัยการพิจารณาสั่งคดีภายในลับตาหน้า

ศอ.รส.แฉมือปลั่งตัดไฟสนามบิน

นายธาริต เฟ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะเลขาธิการ ศอ.รส.เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 พฤษภาคม ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง. ผอ.ศอ.รส. จะออกหนังสือคำสั่งไปยังผู้บริหารและประธานกรรมการบริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจจัดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข กรณีเกิดเหตุความวุ่นวาย เนื่องจาก ศอ.รส.มีข้อมูลว่านายสุเทพ จะให้พนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ดำเนินการให้เกิดความเสียหายและเดือดร้อนแก่ระบบสาธารณสุขภาค เช่น การตัดน้ำตัดไฟสถานที่ราชการ มุทสนามบิน หากมีเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าร่วมการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดกับกลุ่ม กบปส.ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

นปช.ปลุกแดงลพบุรีร่วม 5 พ.ค.

วันเดียวกัน ที่สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี กลุ่มเสื้อแดงลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียงทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมกว่าหมื่นคน ทั้งนี้ ก่อนเปิดเวทีปราศรัย แกนนำนปช. นำโดยนางธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานที่ปรึกษา นปช. ทำพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ส่วนบนเวทีมีการเล่นดนตรี และแกนนำ นปช. ผลัดกันขึ้นปราศรัย อาทิ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาธิการ นปช. และนางธิดา โจนต์ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กบปส. รวมทั้งประกาศให้คนเสื้อแดงเตรียมพร้อมไปร่วมชุมนุมใหญ่ที่ถนนอักษะ ในวันที่ 5 พฤษภาคม

พล.ต.เทียมศักดิ์ สุวานิชอุท ประธาน นปช. สุพรรณบุรี กล่าวว่า ในวันที่ 2 พฤษภาคม จะนัดชุมนุมใหญ่ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ หน้าองค์อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์

อัยการตั้งทีมเร่งตรวจสอบสำนวน

นายันนทศักดิ์กล่าวว่า หลังได้รับสำนวนของดีเอสไอแล้ว จะตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาพิจารณาคดีดังกล่าว โดยมีนายภาณุพงศ์ โชติสิน รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษเป็นหัวหน้าคณะทำงาน และอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษอีกรวม 6-7 คน จะเริ่มตรวจสอบสำนวนหลักฐานตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม เพื่อจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับข้อหา สรุปพฤติการณ์พยานหลักฐาน จัดทำแผนผังหรือไต่ถามผู้ต้องหาแต่ละคนว่ามีพฤติการณ์และความผิดอย่างไรบ้างเพื่อง่ายต่อการพิจารณา โดยจะเชิญพนักงานสอบสวนของดีเอสไอมาร่วมให้ข้อมูลด้วย

นายันนทศักดิ์กล่าวว่า การพิจารณาสำนวนอัยการอาจมีความเห็นสั่งคดีเป็นกลุ่มความผิด ไม่ได้สั่งรวมทีเดียวทั้ง 58 คน การนัดสั่งคดีนั้นจะพิจารณาให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะพิจารณาประกอบกับระยะเวลาฝากขัง เพราะหากอัยการพิจารณาสั่งคดีไม่ทันระยะเวลาฝากขังของผู้ต้องหา เมื่อครบกำหนดฝากขังก็ต้องปล่อยตัวไปก่อน ซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหาที่ยังอยู่ในกำหนดฝากขังของศาลอาญาแล้ว 2 ราย คือ นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม และนายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล ซึ่งนายสนธิญาณจะครบกำหนดฝากขังในวันที่ 10 พฤษภาคม

ชวนเสื้อแดงจับมือดัน 'ม.3'

ต่อมา พล.ต.อ.วชิษฐ เดชกุญชร อธิบดีกรมสอบสวนตำรวจ พร้อมนายปราโมทย์ นาคทรพรพ เข้าพบพระพุทธรังษิระ เพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา 3

พระพุทธรังษิระกล่าวภายหลังการหารือว่า ทั้งสองคนเห็นด้วยกับแนวทางการถวายคืนพระราชอำนาจ เพราะเชื่อว่าดีกว่าแนวทางรัฐสภาวิธีที่ ไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ ขอฝากไปถึงแกนนำคนเสื้อแดงให้หาพบปะพูดคุยกัน ตนพร้อมจะไปพบทุกที่เพื่อหารือถึงความร่วมมือยุติปัญหาแตกแยกในบ้านเมือง โดยจะเสนอให้แกนนำคนเสื้อแดงจับมือกับ กบปส.เพื่อร่วมกันถวายคืนพระราชอำนาจให้มีพระบรมราชวินิจฉัยในการแก้ปัญหา ก่อนจะกลับไปสู่การเลือกตั้ง เชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าที่ต่างฝ่ายต่างเสนอให้ใช้รัฐสภาวิธี

พระพุทธรังษิระกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญ นัด น.ส.ยิ่งลักษณ์ เข้าชี้แจงประเด็นโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี จากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในวันที่ 6 พฤษภาคม นี้ว่า คงไม่น่ามวลชนไปปิดล้อม จะเปิดทางให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ เข้าชี้แจงได้โดยสะดวก เพราะยื่นยันมาตลอดว่าไม่ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ส่วนที่กลุ่มคนเสื้อแดงประกาศจะปิดล้อมศาลรัฐธรรมนูญในวันดังกล่าว เวทีแจ้งวัฒนะเตรียมเครื่องฉีดน้ำและอาวุธชีวภาพไว้รอต้อนรับ มั่นใจว่าป้องกันสถานที่ไม่ให้คนเสื้อแดงมาก่อความวุ่นวายได้

ร้องอย่าเป็นกรรมกรอำมาตย์

เวลา 19.30 น. นางธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานที่ปรึกษา กลุ่ม นปช. ขึ้นปราศรัยว่า วันนี้เป็นวันเมย์เดย์หรือวันกรรมกรสากล ประเทศไทยมีแรงงานในระบบกว่า 10 ล้านคน นอกในระบบกว่า 20 ล้านคน รวม 30 ล้านคน ขอเรียกร้องให้กรรมกรในระบบออกมาต่อสู้ร่วมกับพรรคเพื่อไทย เพราะพรรคเพื่อไทยต่อสู้จนกรรมกรได้ค่าแรงวันละ 300 บาท จึงขอให้เป็นการกรรมกรของพรรคเพื่อไทย ดีกว่าเป็นกรรมกรของอำมาตย์

นางธิดากล่าวอีกว่า ในวันที่ 5, 13 และ 17 พฤษภาคมนี้ คนเสื้อแดงอย่านิ่งนอนใจ ต้องเดินทางไปรวมตัวกันที่ถนนอักษะกันให้มากกว่า 3 ล้านคน เพื่อที่จะได้ให้เขาเห็นว่า เขาจะเผด็จศึกพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่